

Số: /BC-UBND

Tây Sơn, ngày tháng 7 năm 2022

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII

Thực hiện Văn bản số 104/BC-HĐND ngày 05/7/2022 của Thường trực HĐND huyện về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII và đề nghị UBND huyện giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết cụ thể như sau:

#### I. VỀ KINH TẾ

##### 1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn

###### 1.1. Nông nghiệp, lâm nghiệp

(1) **Cử tri thôn Hữu Giang, xã Tây Giang tiếp tục kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng sớm có phương án xử lý khu vực ruộng Bàu Gáo, vì vấn đề trên đã ý kiến nhiều lần nhưng cho đến nay các cấp, các ngành chưa giải quyết dứt điểm cho bà con.

###### **Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức khảo sát và đề xuất phương án xử lý. Qua báo cáo đề xuất của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tại Tờ trình số 133/TTr-NN&PTNT ngày 17/5/2022, UBND huyện xem xét và giao cho các ngành chuyên môn rà soát, đánh giá tính hiệu quả của phương án, đồng thời bảo đảm cân đối nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

(2) **Cử tri thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường kiến nghị:** UBND huyện cần có kế hoạch di dời 02 hộ dân tại khu vực có nguy cơ bị sạt lở thuộc khu vực Xóm 3, thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường đến nơi an toàn trước mùa mưa lũ sắp đến.

###### **Trả lời:**

Sau sự cố sạt lở đất đá do ảnh hưởng của mưa lớn năm 2021, tại khu vực núi Cây Da, thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường. UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND xã Bình Tường có các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho các hộ dân tại khu vực bị sạt lở và Nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng, kịp thời bố trí kinh phí và giao đơn vị chức năng làm đại diện chủ đầu tư triển khai đầu tư khắc phục sự cố nói trên. Tuy nhiên, nguồn kinh phí đầu tư dự án này rất lớn và cần có phương án đầu tư hợp lý để đảm bảo yêu cầu về đầu tư xây dựng theo quy định cũng như kinh phí hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng. Trước mắt, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, UBND xã Bình Tường và các ngành có liên quan khẩn trương đề xuất phương án bố trí tái định cư, ổn định cho các hộ dân trước mùa mưa bão năm 2022, thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2022. Bên cạnh đó, giao UBND xã Bình Tường chủ trì, đảm bảo phương án 4 tại chỗ trong thời gian diễn ra mưa lũ tại chân công trình.

**(3) Cử tri khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tiến hành kiểm tra, xử lý việc đặt 2 cống thoát nước thuộc đoạn đường vào trạm điện của Ban Quản lý dự án điện nông thôn Miền Trung. Vì khi trời mưa, lượng nước thoát ra từ 2 cống trên gây xói lở đất, làm sa bồi ruộng của bà con Nhân dân và không sản xuất được.

**Trả lời:**

Tuyến đường nối từ đường Bảo tàng Quang Trung - Hàm Hô vào trạm biến áp 110kV Tây Sơn do Ban Quản lý dự án điện nông thôn Miền Trung đầu tư xây dựng tạm để phục vụ thi công và vận hành trạm biến áp 110kV cung cấp điện cho khu vực thị trấn và các xã lân cận. Tuyến đường trên xây dựng đi ngang khu đất sản xuất lúa hiện hữu, mặc dù chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án điện nông thôn) đã lắp đặt các cống thoát nước ngang đường, tuy nhiên vào thời điểm mưa to lượng nước thoát ra lớn đã làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con Nhân dân. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án điện nông thôn Miền Trung, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, các đơn vị liên quan và UBND thị trấn Phú Phong kiểm tra, đề xuất UBND huyện chỉ đạo thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục tồn tại, bất cập nêu trên, thời gian thực hiện trong Quý III/2022.

**(4) Cử tri khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong và xã Bình Hòa kiến nghị:** Các cấp có thẩm quyền cần phải có biện pháp quản lý giá và bình ổn giá vật tư nông nghiệp, phân bón ... không để giá tăng cao gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của Nhân dân.

**Trả lời:**

Từ năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với những bất ổn và biến động chính trị trên thế giới đã đẩy giá cả nhập khẩu của nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài tăng cao, dẫn đến giá cả hầu hết các mặt hàng đều tăng, trong đó có mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,... Về vấn đề này, UBND huyện tiếp thu kiến nghị của cử tri và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; bên cạnh đó UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và địa phương thường xuyên tăng cường kiểm tra giá cả, chất lượng vật tư nông nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh về hoạt động cung ứng các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thủy sản và các loại thuốc thú y trên địa bàn huyện trong thời gian đến.

**(5) Cử tri thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú phản ánh:** Khu vực Ruộng Cạn thuộc thôn Phú Mỹ bị núi sạt lở, bồi lấp; Nhân dân địa phương đã kiến nghị và được UBND huyện trả lời bằng văn bản nhưng hiện nay chưa được triển khai thực hiện

*các biện pháp khắc phục. Đề nghị huyện chỉ đạo các ngành chức năng sớm khắc phục hậu quả để Nhân dân yên tâm sản xuất.*

**Trả lời:**

- Về khắc phục sạt lở núi Trang Dài tại thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát và đề xuất phương án xử lý. Qua báo cáo đề xuất của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tại Tờ trình số 135/TTr-NN&PTNT ngày 17/5/2022, UBND huyện cơ bản thống nhất phương án khắc phục và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện trước mùa mưa bão năm 2022. Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm tình trạng sạt lở núi phải qua quá trình thực hiện lâu dài, nhiều biện pháp và cần có nguồn kinh phí lớn để thuê đơn vị tư vấn, khảo sát địa chất và đề xuất phương án hiệu quả.

- Về cải tạo đồng ruộng khu vực bị bồi lấp, trong phương án xử lý sạt lở đã tính toán đến khối lượng nạo vét bùn lắng, hoàn trả lại mặt bằng sản xuất cho khu vực ruộng bị bồi lấp, sớm đưa vào phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân.

**(6) Cử tri thôn Phú Hòa, xã Tây Phú phản ánh:** Vụ Hè Thu năm 2021 có trên 46 ha lúa thuộc khu vực đồng Cải Tạo và đồng Đất Sét, thôn Phú Hòa bị mất trắng (thiệt hại trên 70%) nguyên nhân do bị hạn gây ra; đề nghị UBND huyện và các cấp xem xét hỗ trợ thiệt hại cho Nhân dân.

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, UBND xã Tây Xuân, HTX nông nghiệp Dịch vụ tổng hợp Tây Xuân kiểm tra giải quyết kiến nghị của cử tri, kết quả như sau: Trong năm 2021, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xét thấy đơn vị không đủ đảm bảo cung cấp nước tưới cho khu vực đồng Cải Tạo và đồng Đất Sét, thôn Phú Hòa nên đã đề xuất UBND xã Tây Xuân và HTX nông nghiệp Dịch vụ tổng hợp Tây Xuân đưa diện tích này ra ngoài kế hoạch gieo sạ của xã Tây Xuân trong vụ Hè Thu năm 2021. Tuy nhiên, nông dân tận dụng nguồn nước từ các cơn mưa đầu vụ, tự ý gieo sạ trên các diện tích trên, đến cuối vụ Hè Thu năm 2021 khu vực này thiếu nước tưới dẫn đến mất mùa. Do đó, địa phương không đủ cơ sở để lập hồ sơ đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổng hợp và tham mưu UBND huyện hỗ trợ thiệt hại do nắng hạn gây ra.

**(7) Cử tri xã Bình Tân kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện triển khai thực hiện mô hình liên kết chuỗi từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Nhân dân sản xuất nông nghiệp có đầu ra ổn định và giá trị kinh tế cao.

**Trả lời:**

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện mô hình liên kết chuỗi từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm được UBND huyện rất quan tâm và triển khai thực hiện nhiều mô hình trên địa bàn các xã, thị trấn. Trong đó, trên địa bàn xã Bình

Tân đã và đang tổ chức thực hiện mô hình liên kết trồng rừng nguyên liệu gắn với cấp chứng chỉ rừng FSC.

Để phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương theo định hướng phát triển sản xuất ngành nông nghiệp, đồng thời đưa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập cho nông dân trên một đơn vị diện tích canh tác, UBND huyện Tây Sơn đang lập Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp huyện giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở Đề án được phê duyệt, UBND sẽ tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu cụ thể hóa Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp huyện bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm trên từng lĩnh vực, ngành; gắn với lồng ghép các chương trình, dự án, mô hình của các cấp, ngành để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; trong đó, định hướng đối với xã Bình Tân sẽ triển khai nhân rộng và phát triển các mô hình phát triển rừng trồng cấp chứng FSC và các mô hình sản xuất khác đã triển khai có hiệu quả trên địa bàn huyện.

*(8) Ông Đinh Văn Long, làng M6, xã Bình Tân đề nghị: Các ngành chức năng thông tin về kết quả điều tra vụ việc cháy rừng phòng hộ năm 2016; sau vụ cháy rừng đó, có người đã trồng keo trên diện tích trên, như vậy số cây keo được trồng lại khi đến chu kỳ khai thác ai là người được hưởng lợi.*

**Trả lời:**

- Ngày 04/9/2016, ông Đinh Nha sinh năm 1983 thường trú Làng M6, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn xử lý thực bì gây cháy rừng trồng phòng hộ của các hộ dân gồm Đinh Văn Cao, Đinh Văn Khơ, Đinh Văn Ánh và Đinh HLăng (Đinh Văn Long) cùng có hộ khẩu thường trú tại Làng M6, xã Bình Tân. Diện tích này Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tây Sơn quản lý và ký hợp đồng với các hộ dân nhận khoán đất để trồng rừng phòng hộ. Qua điều tra xác minh xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy rừng trồng phòng hộ nói trên là do ông Đinh Nha, sinh năm 1983, địa chỉ: Làng M6, xã Bình Tân không tuân thủ đúng quy định trong xử lý thực bì gây ra cháy rừng với tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 14.719m<sup>2</sup>, loài cây keo lai, năm trồng 2007 thuộc quy hoạch chức năng phòng hộ; tổng trữ lượng rừng bị thiệt hại 186,8m<sup>3</sup>; giá trị tài sản bị thiệt hại là 91.158.400 đồng (*Chín mươi một triệu một trăm năm mươi tám nghìn bốn trăm đồng*).

- Sau khi củng cố hồ sơ theo quy định, ngày 24/4/2019 Hạt Kiểm lâm huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 07/QĐ-XPVPHC đối với ông Đinh Nha về hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy gây cháy rừng phòng hộ, phạt tiền 50.000.000 đồng; buộc ông Đinh Nha khắc phục hậu quả, trồng lại rừng trên diện tích vi phạm 14.719m<sup>2</sup> (*Loài cây, quy trình kỹ thuật trồng rừng theo quy định của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tây Sơn*). Ngày 11/11/2019, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện đã kiểm tra hiện trường vụ cháy rừng năm 2016 và ghi nhận: Ông Đinh Nha đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, trồng lại rừng trên diện tích vi phạm (*trồng loài cây Keo lai + Lim xanh theo quy trình kỹ thuật do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tây Sơn hướng dẫn*).

Như vậy, người được hưởng lợi cây trồng trên diện tích sau vụ cháy rừng phòng hộ năm 2016 là các hộ dân có diện tích rừng được nhận khoán đã bị cháy gồm hộ ông: Đinh Văn Cao, Đinh Văn Khơ, Đinh Văn Ánh và Đinh HLăng (Đinh Văn Long) theo hợp đồng giao khoán.

### **1.2. Về thủy lợi**

**(9) Cử tri thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận kiến nghị:** UBND huyện khảo sát và xây dựng tuyến kênh mương nối tiếp tuyến kênh N3 thuộc hệ thống kênh tưới Thượng Sơn do Xí nghiệp Thủy lợi V quản lý để điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất cho khu vực ruộng Đồng Dinh.

#### **Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp cùng với các đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra thực tế theo đề nghị của cử tri. Tuyến kênh chính N3 hiện do Xí nghiệp V quản lý và khai thác; tuyến kênh nhánh N3-2 với chiều dài 938,7m phục vụ khu tưới cho diện tích 15,52 ha do HTX NN Tây Thuận quản lý, khai thác. Trên cơ sở nhu cầu của nhân dân về nước tưới phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa phương, UBND huyện đề nghị UBND xã Tây Thuận chủ động rà soát đăng ký nhu cầu xây dựng kiên cố hóa kênh mương tại khu vực trên để đăng ký đầu tư theo Chương trình kiên cố hóa kênh mương đang được triển khai, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác (kể cả nguồn vốn các chương trình mục tiêu), kết hợp nguồn kinh phí, xi măng hỗ trợ của UBND tỉnh và kinh phí huyện để thực hiện trong thời gian đến.

**(10) Cử tri làng Kon Mon, xã Vĩnh An kiến nghị:** Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện sớm sửa chữa, gia cố tuyến kênh mương đập dâng Thác Đổ, địa điểm trước nhà ông Đinh Ve ở làng Kon Mon; tuyến kênh này đã bị sập và hư hỏng, nguy hiểm đến tính mạng cho người và gia súc, đặc biệt là trẻ em.

#### **Trả lời:**

Theo kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cùng với ông Đinh Văn Đình - Trưởng làng Kon Mon kiểm tra thực tế tại vị trí trước nhà ông Đinh Ve ở làng Kon Mon, kết quả đánh giá không có hiện tượng sập và hư hỏng kênh mương như cử tri đã phản ánh; theo thực tế tại vị trí trước nhà Ông Đinh Ve có trồng một tấm đan, đoạn trồng này trước đây Trạm Quản lý Thủy nông huyện dùng để kiểm tra điểm lắng cát, đồng thời người dân dùng để lấy nước sinh hoạt và lấy nước tưới cho các thửa ruộng đoạn Nhà Văn hóa làng Kon Mon.

**(11) Cử tri xóm 10, thôn Hòa Trung, xã Bình Tường phản ánh:** Nguồn thu nhập chính của bà con ở xóm 10, thôn Hòa Trung chủ yếu dựa vào nghề trồng lúa và sử dụng nguồn nước tưới từ hồ Hóc Thánh. Tuy nhiên, nhiều năm qua hồ bị xuống cấp, không thể tích nước để phục vụ cho bà con sản xuất lúa. Đề nghị UBND huyện sớm kiểm tra, tu bổ hồ Hóc Thánh.

#### **Trả lời:**

Hàng năm, trước mùa mưa bão, UBND huyện tổ chức kiểm tra đánh giá hiện trạng an toàn các công trình hồ chứa theo quy định. Năm 2021, qua kiểm tra an toàn các công trình hồ chứa trên địa bàn huyện, các cấp, các ngành và địa phương đánh giá hiện trạng hồ Hóc Thánh, thôn Hòa Trung, xã Bình Tường không đảm bảo an toàn và đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa.

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIII (Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 11/12/2021) đã quyết định đưa 02 công trình sửa chữa, nâng cấp hồ Hóc Thánh và hồ Hải Nam vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2022 - 2025 và triển khai đầu tư trong năm 2022 - 2023. Ban Quản lý dự án NN&PTNT tỉnh được giao làm đại diện Chủ đầu tư, đến nay 02 công trình đang trong giai đoạn lập dự án chuẩn bị đầu tư theo quy định.

*(12) Cử tri xã Vĩnh An kiến nghị: Tại đoạn cuối tuyến kênh N2 thuộc tuyến mương Thác Đổ bị xuống cấp và bồi lấp. Đề nghị UBND huyện kiểm tra và có kế hoạch sửa chữa, khắc phục.*

**Trả lời:**

Đoạn cuối của tuyến kênh N2 bị bồi lấp do sạt lở núi Cây Da, thôn Hòa Hiệp xã Bình Tường gây ra; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã khắc phục lòng ống nhựa để đưa nước về tưới trong vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2022. Trong thời gian tới, UBND huyện giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và các ngành có liên quan kiểm tra, đề xuất giải pháp khắc phục.

*(13) Cử tri khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong phản ánh: Đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cho biết nguyên nhân vì sao không giao cho HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Phú Phong quản lý giếng khoan để điều tiết nước chống hạn mà giao cho ông Ngân quản lý?*

**Trả lời:**

Vụ Hè Thu năm 2021, tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt, thiếu nước tưới. Do đó, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cùng với các đơn vị phối hợp đề kịp thời chống hạn và đã đưa ra giải pháp khoan 4 giếng tại các vị trí thuộc địa bàn thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú để bơm nước tưới. Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cùng với UBND xã Tây Phú đã thống nhất giao cho Ban Nhân dân thôn Phú Hiệp do ông Ngân làm Trưởng thôn có trách nhiệm theo dõi giếng để phục vụ bơm nước chống hạn. Nếu HTX nông nghiệp DVTH Phú Phong có nhu cầu quản lý, sử dụng thì Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện sẽ làm việc cụ thể và giao cho HTX quản lý.

*(14) Cử tri thôn Phú Lâm, xã Tây Phú phản ánh: Xí nghiệp Thủy lợi V đặt khẩu để chia nước tưới chưa hợp lý tại đoạn kênh mương từ Nước Gộp đi Đồng Lầy, vị trí khẩu nước đặt không hợp lý gây khó khăn trong công tác dẫn nước để phục vụ sản xuất cây lúa. Đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi V phối hợp với địa phương kiểm tra, xác định lại vị trí mở khẩu chia nước phù hợp hơn.*

**Trả lời:**

Công trình hệ thống đập dâng Nước Gộp được Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh bàn giao cho Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh quản lý, giao cho Xí nghiệp Thủy lợi V đảm nhận tuyển kênh mương để quản lý và khai thác vào cuối năm 2020. Vì vậy, việc đặt các khẩu chưa hợp lý tại đoạn kênh mương Nước Gộp đi Đồng Lầy không thuộc phạm vi của Xí nghiệp. Tuy nhiên, UBND huyện đề nghị Xí nghiệp tiến hành kiểm tra và có các biện pháp tưới tiêu phù hợp, đồng thời có đề xuất cho Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh để được xem xét và quyết định.

*(15) Cử tri thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú phản ánh: Hệ thống kênh mương Lộc Giang, khu vực thôn Phú Lâm có tình trạng tuyển kênh cấp I thấp hơn kênh cấp II nên nước tưới không thể tự chảy bằng trọng lực. UBND huyện đã trả lời bằng văn bản nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện các biện pháp khắc phục. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kịp thời khắc phục, đồng thời nêu rõ thời gian thực hiện để bà con chủ động trong sản xuất.*

**Trả lời:**

Tuyển kênh cấp I do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện quản lý được xây dựng đã lâu, còn tuyển kênh cấp II do UBND xã Tây Phú mới đầu tư xây dựng sau này, các điểm đầu nối đầu kênh cấp II vào kênh cấp I cao hơn mặt đáy của kênh cấp I từ 0,3 đến 0,4m. Do đó, khi lượng nước ở kênh cấp I dồi dào sẽ dễ dàng chảy ra kênh cấp II, nhưng khi nước ít thì nước không tự chảy. UBND huyện giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện kiểm tra và có phương án xử lý bằng cách lắp các tấm bê tông tạm thời để nâng đầu nước kênh cấp I phục vụ cấp nước ra kênh cấp II, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát và đề xuất phương án khắc phục tình trạng bất cập nêu trên.

*(16) Cử tri thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân phản ánh: Mương Cổ Cò đoạn phía Đông cầu Tràng của tuyến đường bê tông đi vào xóm Hòa Tây đến mương Ngang bị bồi lấp nặng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện nạo vét, khắc phục để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất lúa của bà con.*

**Trả lời:**

Qua kiểm tra, tuyển kênh mương Cổ Cò, đoạn phía Đông cầu Tràng của tuyến đường bê tông đi vào xóm Hòa Tây có tình trạng bị bồi lấp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã có kế hoạch nạo vét trước mùa mưa lũ 2022.

*(17) Cử tri Thôn 3, xã Bình Nghi kiến nghị: UBND huyện cùng với các ngành, các cấp có liên quan làm việc với Công ty Hoàng Cầu để đề nghị công ty hỗ trợ cho người dân có ruộng ở khu vực Rộc Bộ thuộc thôn 3, xã Bình Nghi. Vì trong nhiều năm qua, Công ty Hoàng Cầu thi công công trình gây ngập úng dẫn đến nhiều diện tích lúa của bà con không sản xuất được.*

**Trả lời:**

Về vấn đề này, UBND huyện giao UBND xã Bình Nghi chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan khẩn trương kiểm tra, tổ chức làm việc với Công ty

Hoàng Cầu theo nội dung kiến nghị của cư tri, báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét giải quyết theo quy định, đảm bảo hài hòa quyền lợi của Nhân dân và doanh nghiệp; đồng thời thông báo kết quả cho cư tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XII.

*(18) Cư tri xã Bình Nghi phản ánh: Đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện nạo vét tuyến mương tiêu đoạn từ cầu Thủ Thiện đến bầu Ông Nấu để phòng, chống sa bồi, thủy phá vào mùa mưa sắp tới.*

**Trả lời:**

Ngày 14/4/2022, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện làm việc với UBND xã Bình Nghi và các hợp tác xã liên quan về việc giao cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện quản lý hệ thống kênh tiêu từ cầu Thủ Thiện đến bầu Ông Nấu. Sau khi các bên bàn bạc và đi đến thống nhất, ngày 28/4/2022, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tham mưu UBND văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về việc đề nghị bổ sung danh mục phân cấp quản lý, khai thác các kênh tiêu và báo cáo kết quả xác định điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến nay Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh chưa có quyết định bổ sung hệ thống kênh trên vào danh mục, do đó việc giao quản lý công trình, cũng như tiếp nhận nguồn kinh phí để nạo vét mương tiêu cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chưa có cơ sở để thực hiện. UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tham mưu văn bản đôn đốc việc bổ sung danh mục phân cấp quản lý, khai thác các kênh tiêu và báo cáo kết quả xác định điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

*(19) Cư tri xã Bình Hoà phản ánh: Đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi V có kế hoạch sửa chữa, nạo vét một số kênh mương bê tông do đơn vị quản lý thuộc địa bàn từ thôn Đồng Hòa đến thôn Vĩnh Lộc. Trong thời gian qua, xí nghiệp tiến hành phát dọn cây cỏ nhưng không vận chuyển cỏ, rác thải đi nơi khác làm bồi lấp lòng kênh, ảnh hưởng đến chức năng tưới, tiêu nước.*

**Trả lời:**

Hàng năm, Xí nghiệp đều triển khai kế hoạch cho phát cây, dọn cỏ, nạo vét trong lòng kênh mương tất cả hệ thống trên địa bàn quản lý nhằm đảm bảo tiêu thoát nước phục vụ sản xuất cho bà con Nhân dân. Qua đó, tuyến kênh bê tông N6 Văn Phong đi qua địa bàn xã Bình Hoà được công nhân phát dọn, nạo vét kênh mương thường xuyên theo kế hoạch thường niên của Xí nghiệp đề ra. Sau khi phát dọn cỏ 2 bên bờ kênh mương, công nhân thu gom cỏ rác trên bờ kênh để đốt, tuy nhiên trong thời gian chờ cỏ khô có trường hợp gió thổi rơi xuống lòng kênh làm cản dòng nước chảy; trong thời gian tới, lãnh đạo Xí nghiệp sẽ tiếp thu ý kiến và chỉ đạo công nhân thường xuyên kiểm tra và kịp thời xử lý cỏ rác sau khi phát dọn.

*(20) Cư tri xã Bình Hoà và Bình Thành phản ánh: Hiện nay, kênh mương Văn Phong cũ không tiêu, thoát nước được gây ngập úng các cánh đồng của xã Bình Thành và xã Bình Hoà. Đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi V có giải pháp khắc phục hiệu quả tình trạng trên.*

**Trả lời:**

Kênh mương Văn Phong cũ bắt nguồn từ thị trấn Phú Phong đến trạm bơm An Đông, Kênh tiêu Vĩnh Lộc và nối tiếp từ trạm bơm An Đông đến Đập Vĩnh Lộc, thuộc hệ thống kênh Văn Phong cũ là tuyến kênh đất có nhiệm vụ tưới, tiêu cho thị trấn Phú Phong và các xã: Bình Thành, Bình Hòa. Hàng năm, hệ thống kênh mương này được Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh đầu tư cho nạo vét, vớt bèo 01 lần vào đầu vụ Đông Xuân để phục vụ sản xuất đảm bảo tiêu thoát nước, không gây ngập úng đồng ruộng của bà con nông dân. Ngoài ra, để tiêu úng hiệu quả cho 2 xã nói trên, đề nghị địa phương nạo vét tuyến kênh tiêu nội đồng của địa phương vì hiện nay kênh bị bồi lấp, bèo cỏ mọc nhiều không tiêu thoát nước được.

*(21) Cử tri xã Bình Hòa phản ánh: Bờ suối Cam Tuyền đoạn từ phía đầu cầu cao Trường Định 1 đến Lỗ Môn bị xói mòn và khoét sâu vào bên lòng đường bê tông, hiện nay có đoạn bê tông bị rạn nứt khoảng 10m và đứt chân bờ gây nguy hiểm cho khu dân cư trong mùa mưa sắp đến. Kiến nghị UBND huyện cân đầu tư tu bổ, sửa chữa gấp.*

**Trả lời:**

Vị trí sạt lở này nằm trong dòng hạ lưu thoát lũ của hồ Thuận Ninh qua hệ thống sông Quéo trong thời gian qua đã thường xuyên bị sạt lở, sa bồi, thủy phá đồng ruộng của Nhân dân vùng hạ lưu mỗi khi có mưa, bão lớn. Qua công tác kiểm tra an toàn công trình trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2021, UBND huyện đã có ý kiến chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện kiểm tra, đề xuất giải pháp để xử lý điểm sạt lở này, tuy nhiên để xử lý cần có sự đồng bộ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn cho khu vực cần nguồn kinh phí rất lớn. Do đó, trước mắt UBND huyện chỉ đạo UBND xã Bình Hòa kịp thời bố trí vật tư để gia cố công trình trước mùa mưa bão, đảm bảo phương án 4 tại chỗ trong thời gian diễn ra mưa lũ tại chân công trình. UBND huyện sẽ tiếp tục đề xuất và kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí từng bước đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê sông Quéo cũng như vị trí mà cử tri kiến nghị.

*(22) Cử tri xã Bình Hòa phản ánh: Việc thi công để mở rộng tuyến đường QL9B làm bồi lấp các hệ thống kênh mương thủy lợi và ảnh hưởng đến chức năng tưới, tiêu nước. Đề nghị UBND huyện phối hợp với đơn vị chủ đầu tư công trình giải quyết kiến nghị nêu trên và kịp thời thông tin cho bà con được biết biện pháp và tiến độ khắc phục tình trạng nêu trên.*

**Trả lời:**

UBND huyện đã có Văn bản số 744/UBND-KTN ngày 08/6/2022 gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định về việc đề nghị thi công hoàn trả các tuyến kênh tưới, tiêu dọc hai bên tuyến đường sau khi thi công nâng cấp, mở rộng QL 19B đoạn qua địa bàn Tây Sơn. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã và đang chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra, kịp thời giải quyết các kiến nghị của địa phương và Nhân dân để đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ cũng như trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

(23) **Cử tri xã Tây Bình phản ánh:** Đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi V quan tâm, có kế hoạch nạo vét kênh mương đi qua địa bàn xã Tây Bình và bê tông hóa các đoạn mương bằng đất còn lại, vì trong thời gian qua chức năng cấp nước và tiêu nước chưa đảm bảo, làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của Nhân dân trên địa bàn.

**Trả lời:**

Trong những năm qua, Xí nghiệp luôn đảm bảo cung cấp đủ nước tưới và tiêu cho địa bàn xã Tây Bình. Các tuyến kênh đất đã được nạo vét 01 lần/vụ vào đầu vụ Đông Xuân hàng năm và đảm bảo tưới tiêu hiệu quả (trong năm công nhân có thực hiện trực vớt bèo để đảm bảo thông tuyến). Vấn đề nạo vét các vụ khác trong năm và bê tông hóa các đoạn mương đất nói trên cần kinh phí thực hiện rất lớn trong khi đó Công ty không có nguồn kinh phí bổ sung để thực hiện như ý kiến của cử tri nêu trên được.

(24) **Cử tri xã Bình Tân phản ánh:** Xí nghiệp Thủy lợi V có kế hoạch đầu tư nâng cấp một số địa điểm trên địa bàn xã như sau:

- **Cử tri thôn Thuận Ninh:** Đề nghị mở rộng cống xả nước Bờ Đổ, thôn Thuận Ninh. Hiện nay, kích thước cống nhỏ, không cấp đủ nước tưới ảnh hưởng đến năng suất cây lúa của Nhân dân và đồng thời khắc phục đoạn cống bắt qua sông đã bị xuống cấp, có khả năng gãy vào mùa mưa.

**Trả lời:**

Trong những năm qua, hệ thống van của cống lấy nước Hồ Thuận Ninh luôn đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho cánh đồng Bờ Đổ thuộc thôn Thuận Ninh, không xảy ra việc khô hạn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng của Nhân dân như ý kiến của cử tri nêu trên. Việc đoạn cửa xả bằng ống thép D270mm là đảm bảo cung cấp nước phù hợp.

Ngoài ra, đường ống sắt bắt qua Sông Quéo được xây dựng năm 2016 đến nay vẫn còn tốt, không bị hư hỏng xuống cấp như cử tri phản ánh. Hiện nay, có 01 thanh giằng chống ở giữa bị hỏng, Xí nghiệp sẽ tiến hành gia cố trước mùa lũ năm 2022 cận kề.

- **Cử tri thôn Mỹ Thạch:** Đề nghị khắc phục cống tưới Hóc Cạn, vì hiện nay cống bị tắt nghẽn dòng chảy, không xả nước được.

**Trả lời:**

Kênh N1-1-4 Thuận Ninh có hiện trạng kênh chìm được thiết kế bằng ống thép Ø 200 mm đi ngang qua trường tiểu học và đường giao thông lên hồ Thuận Ninh, xã Bình Tân tưới cho cánh đồng ruộng Hóc Cạn, Thôn Mỹ Thạch. Việc thiếu nước xảy ra do các tuyến kênh đất của địa phương không được nạo vét và thông thoáng nên không thể chuyển tải nước hiệu quả.

- **Cử tri thôn Thuận Hòa:** Đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi V hàng năm có kế hoạch nạo vét, phát dọn cây cỏ, bụi rậm mọc trên lòng mương của các tuyến nhánh rẽ của Sông Quéo để đảm bảo an toàn vào mùa mưa lũ.

**Trả lời:**

Trước mùa mưa lũ hàng năm, sau khi kết thúc vụ Hè Thu, Xí nghiệp luôn luôn tiến hành cho công nhân quản lý kênh phát dọn cây cỏ, tháo dỡ các đập bồi trên kênh mương, Sông Quéo nhằm tiêu thoát lũ hiệu quả cho nên việc tiêu thoát lũ vào mùa mưa của Xí nghiệp trên hệ thống Sông Quéo được đảm bảo.

*- Cử tri thôn Phú Hưng: Đề nghị mở rộng van xả nước thuộc kênh mương đồng Hưng Long và đồng Phú Ân, vì hiện nay hệ thống kênh cung cấp nước không đủ để tưới cho cây lúa và cây trồng cạn.*

**Trả lời:**

Việc mở rộng van xả nước thuộc đồng Hưng Long và đồng Phú Ân (kênh N2-1-1 Thuận Ninh), Xí nghiệp đã tiến hành đo đạc khảo sát cùng với Phòng Kỹ thuật và đơn vị tư vấn thiết kế. Tuy nhiên, hiện nay Công ty chưa bố trí nguồn vốn để thực hiện mở rộng công. Trước mắt vẫn tiến hành lấy nước như thường lệ, sau khi Công ty bố trí được nguồn vốn thì sẽ tiến hành cho mở rộng công phục vụ bà con Nhân dân.

*- Cử tri thôn An Hội: Đề nghị mở cống xả soi Bằng Lăng, đồng Bò Lốp để cung cấp nước tưới cho hơn 04ha diện tích sản xuất cây lúa. Bà con đã kiến nghị nhiều năm nhưng chưa được xí nghiệp giải quyết.*

**Trả lời:**

Trong năm 2022, Xí nghiệp đã lên kế hoạch kinh phí cho xây dựng, mở cống lấy nước từ kênh chính Thuận Ninh cho 04ha đất nông nghiệp thuộc Soi Bằng Lăng và đã mời Phòng Kỹ thuật, đơn vị tư vấn thiết kế đo đạc và khảo sát ngoài hiện trường trước thi công.

Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn của Công ty rất hạn hẹp chưa thể phân bổ nguồn vốn để thực hiện yêu cầu mở cống tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Nhân dân được. Trước mắt công tác lấy nước vẫn tiến hành hút nước từ kênh chính để tưới, sau khi được Công ty bố trí nguồn vốn sẽ thực hiện việc mở cống lấy nước tại vị trí nói trên.

*(25) Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị: UBND huyện có kế hoạch khắc phục sạt lở kênh mương đồng Chà Di thuộc thôn Thuận Nhứt. Đồng thời, có giải pháp để xử lý, khắc phục về lâu dài và phù hợp với thực tế hiện trạng của công trình nhằm giảm thiểu thấp nhất kinh phí phải tu sửa hàng năm, gây tốn kém ngân sách.*

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra khảo sát đề xuất phương án sửa chữa sau mùa mưa lũ năm 2021. Qua báo cáo đề xuất của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND huyện thống nhất và đề nghị HĐND huyện xem xét bổ sung công trình vào danh mục đầu tư trung hạn 2023 - 2025 từ nguồn ngân sách địa phương, và sẽ triển khai đầu tư trong năm 2023. Để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm 2022, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và các cơ quan liên quan xây dựng

phương án ứng phó sự cố công trình và đề xuất kinh phí mua sắm vật tư gia cố các vị trí xung yếu công trình, đảm bảo phương án 4 tại chỗ trong thời gian diễn ra mưa lũ tại chân công trình.

*(26) Cử tri xã Tây An kiến nghị: Xí nghiệp Thủy lợi V tiến hành nạo vét các đoạn kênh mương bê tông bị bồi lấp, gây ách tắc dòng chảy để phục vụ việc cung cấp nước tưới cho các cánh đồng của xã Tây An, cụ thể; đoạn mương bê tông từ xóm 6 đến xóm 7, thôn Trà Sơn đoạn dọc theo tuyến tỉnh lộ ĐT 638 từ Gò Củ, thôn Trà Sơn đến thôn Háo Nghĩa.*

**Trả lời:**

Các tuyến mương bê tông đoạn từ xóm 6 đến xóm 7, thôn Trà Sơn là tuyến kênh N16-4 của hệ thống kênh mương Văn Phong; đoạn dọc theo tuyến tỉnh lộ ĐT 638 từ Gò Củ, thôn Trà Sơn đến thôn Háo Nghĩa là tuyến kênh N16-8 đã được Xí nghiệp thực hiện phát dọn, nạo vét thông tuyến đảm bảo việc cung cấp nước cho bà con Nhân dân. Hiện nay, việc cấp nước phục vụ tưới đảm bảo không xảy ra việc thiếu nước tại các tuyến kênh nói trên.

*(27) Cử tri xã Tây Vinh kiến nghị: Đường dây dẫn cáp quang của nhà mạng Viettel bắt ngang qua cầu Mương Lách thuộc thôn Bình Đức, xã Tây Vinh do vị trí lắp đặt thấp nên rác thải trên dòng chảy bị cản lại, gây tắc nghẽn dòng chảy và ngập úng ruộng sản xuất của Nhân dân. Đề nghị UBND huyện phối hợp với các đơn vị quản lý kiểm tra và có biện pháp khắc phục tình trạng nêu trên.*

**Trả lời:**

Qua kiểm tra thực tế tại vị trí cử tri đã kiến nghị, Viettel Tây Sơn xác nhận tuyến cáp thuộc Viettel Tây Sơn quản lý này bị ảnh hưởng theo tuyến cáp trực đang ngầm hóa làm cho đoạn dây bị võng. Viettel Tây Sơn đã báo cáo cho Viettel Bình Định và có hướng khắc phục trước ngày 25/7/2022. Do tuyến ngầm hóa lớn, chi phí lớn nên Viettel Bình Định đề xuất xử lý đoạn cáp trên theo mã công trình đang ngầm hóa. Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn theo dõi, đôn đốc để công trình sớm hoàn thành.

*(28) Cử tri xã Tây Vinh kiến nghị: UBND huyện sớm triển khai xây dựng tuyến mương rút đồng Bà Ha để tránh tình trạng gây ngập úng ruộng lúa của bà con.*

**Trả lời:**

Tuyến mương rút đồng Bà Ha đã được UBND huyện đưa vào danh mục đầu tư công của huyện giai đoạn 2021 - 2025 để nâng cấp mở rộng nhằm đạt tiêu chí huyện nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, hiện nay tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đang bắt đầu triển khai. Do vậy, để tránh sự chòng chéo khi triển khai thi công theo chỉ đạo của UBND tỉnh nên huyện tạm thời dừng dự án. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện rà soát và đề xuất triển khai dự án trong năm 2023.

(29) **Cử tri xã Tây Giang kiến nghị:** *Hiện nay, Xí nghiệp Thủy lợi V không vận hành, tu bổ tuyến kênh mương lấy nước từ bờ kè sông Kôn vào để cung cấp nước tưới cho khu vực Bàu Gáo. Đề nghị Xí nghiệp kiểm tra và có hướng khắc phục tình trạng nêu trên.*

**Trả lời:**

Qua hợp đồng ký kết giữa Xí nghiệp Thủy lợi V và Hợp tác Xã Nông nghiệp Thượng Giang (trước là HTX NN Hữu Giang là 37,5 ha HTX NN Hữu Giang không đăng ký tưới và công tác tưới của HTX cho rằng bà con Nhân dân tự đóng giếng bơm nước, không có nhu cầu lấy nước từ kênh này cho nên Xí nghiệp đã đóng kín cống lấy nước này không sử dụng) là tiêu nước, không đăng ký tưới. Thông qua đó, Xí nghiệp chỉ tiến hành tiêu nước cho cánh đồng Bàu Gáo bằng hình thức bơm nước thông qua Trạm bơm tiêu Hữu Giang. Hiện tại, Xí nghiệp không vận hành cống lấy nước từ bờ kè sông Kôn nên chưa có kế hoạch nạo vét; việc nạo vét thông tuyến Xí nghiệp sẽ thực hiện 01 lần/ năm trước khi mùa lũ.

**2. Cấp và Thoát nước**

(30) **Cử tri thôn Tiên Thuận và thôn Hòa Thuận, xã Tây Thuận; thôn Nam Giang, xã Tây Giang kiến nghị:**

*\* Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh lắp đặt đường ống cấp nước chính dọc hai bên đường để cung cấp nước sạch cho nhân dân sử dụng; vì hiện nay, hệ thống đường ống chính chỉ lắp đặt một bên của đường bê tông, các hộ dân bên đường còn lại phải đục, cắt đường bê tông để bắt đường ống dẫn vào nhà sử dụng làm hư hỏng tuyến đường. Vẫn còn 18 hộ dân của thôn Tiên Thuận, xã Tây Thuận có nhu cầu đăng ký sử dụng nước sạch nhưng nằm ngoài dự án không được cung cấp nước sạch để sử dụng.*

**Trả lời:**

Dự án Mở rộng phạm vi cấp nước xã Tây Giang và Tây Thuận, sử dụng vốn ngân sách, vốn đóng góp của người dân (chi phí lắp đồng hồ) theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm nhằm gắn trách nhiệm của cộng đồng trong công tác giám sát đầu tư, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công và sử dụng nước một cách hiệu quả; đến nay, dự án đã kết thúc. Do nguồn kinh phí bố trí cho dự án hạn chế, các tuyến ống phân phối D90 chỉ được lắp đặt một bên của tuyến đường giao thông nhưng vẫn đảm bảo lưu lượng và áp lực. Vì vậy, việc đấu nước vào hộ gia đình nằm phía bên đường đối diện tuyến ống phân phối đã có, được thực hiện bằng cách cắt rãnh nhỏ đường bê tông (hoặc khoan lòng ống dưới mặt đường bê tông) để lắp đặt ống nước, sau khi thi công sẽ hoàn trả lại theo hiện trạng của tuyến đường, nhằm hạn chế việc khoan cắt đường, đơn vị lắp đặt điểm đấu nối qua đường để đấu nối cho nhiều hộ dân liền kề.

Theo phản ánh trên, Trung tâm đã tiến hành khảo sát thực tế 18 hộ thôn Tiên Thuận; hiện tại, tuyến ống phân phối nước D90 được lắp đặt một bên tuyến đường giao thông. Trường hợp 18 hộ dân nêu trên nằm phía bên đường đối diện nên việc đấu nối nước thực hiện bằng cách như đã nêu ở phần trả lời như trên.

\* *Dự án nước sạch đã công bố kết thúc, nhưng thực hiện chưa dứt điểm khâu dọn dẹp và giải phóng mặt bằng cho địa phương gây nguy hiểm cho các hoạt động của Nhân dân; còn có trường hợp các đường ống bắt treo lơ lửng trước nhà ông Phú thuộc thôn Tiên Thuận ảnh hưởng đến sinh hoạt và tâm quan sát của người dân.*

**Trả lời:**

Dự án Mở rộng phạm vi cấp nước Tây Giang - Tây Thuận được thực hiện theo Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Bình Định; hiện nay, dự án đã kết thúc, đơn vị thi công dự án đã thực hiện dọn dẹp và hoàn trả mặt bằng cho địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, còn một số vị trí đơn vị thi công chưa hoàn trả mặt bằng kịp thời. Trung tâm sẽ chỉ đạo đơn vị thi công rà soát và thực hiện dứt điểm tình trạng nêu trên. Đối với trường hợp nhà ông Phú, thôn Tiên Thuận, Trung tâm đã tiến hành kiểm tra thực tế, không còn tình trạng đường ống bắt treo lơ lửng trước nhà ông Phú.

**(31) Cử tri thôn Trung Sơn và thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận kiến nghị:** Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh nâng công suất hệ thống cấp nước để cung cấp đủ lượng nước sạch cho bà con sử dụng. Hiện tại, vào mùa nắng nóng mặc dù bà con luôn sử dụng nước tiết kiệm nhưng vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

**Trả lời:**

Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Tây Giang - Tây Thuận được đầu tư xây dựng năm 2013 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 12/2014 từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), công suất thiết kế 1.500m<sup>3</sup>/ngày-đêm, cung cấp nước cho 3.236 hộ xã Tây Giang (4/6 thôn: Tả Giang 1, Tả Giang 2, Thượng Giang 1, Thượng Giang 2) và xã Tây Thuận (2/4 thôn: Thượng Sơn, Trung Sơn). Năm 2020, nhà máy được đầu tư xây dựng mở rộng phạm vi cấp nước Tây Giang - Tây Thuận đảm bảo cấp nước sạch cho 1.377 hộ gia đình thôn Tiên Thuận, Hòa Thuận, xã Tây Thuận; thôn Nam Giang xã Tây Giang và các cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất, dịch vụ, cơ sở công cộng,...

Hiện tại, nhà máy hoạt động với công suất thực tế 1.500m<sup>3</sup>/ngày-đêm, vào những thời điểm lễ tết, nắng hạn gay gắt nhà máy hoạt động với công suất đạt 1.600-1.700m<sup>3</sup>/ngày-đêm nên vào giờ cao điểm đã xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ ở một số hộ dân ở cuối tuyến đường ống (xóm 4, xóm 2, thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận và một số hộ dân cuối tuyến thôn Trung Sơn). Để khắc phục tình trạng trên, Trung tâm triển khai: (i) Điều tiết hợp lý áp lực nước các mạng đường ống, cấp nước ổn định đến các hộ ở cuối tuyến; (ii) Cải tiến một số hạng mục để tăng công suất nhà máy đáp ứng nhu cầu dùng nước của người dân.

**(32) Cử tri xã Vĩnh An phản ánh:** Đề nghị Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện mở rộng thêm tuyến ống nước đoạn từ Nhà Văn hóa làng Kon Giọt 2 đến bầu Ông Chánh, theo trục đường bê tông sau làng Kon Giọt 2 và tuyến ống nước sinh hoạt từ Nhà Văn hóa xã Vĩnh An đến nhà bà Đinh Thị Bé, làng Kon Mon để cung cấp nước sạch cho bà con.

**Trả lời:**

Bà con Nhân dân ở xã Vĩnh An hiện đang sử dụng nguồn nước của nhà máy nước Vĩnh An - Bình Tường do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Định khai thác, quản lý. Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện xin tiếp thu và tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo UBND huyện cho ý kiến để mở rộng thêm các tuyến ống cấp nước sinh hoạt phục vụ cho bà con Nhân dân trong năm 2023.

**(33) Cử tri khối 4, thị trấn Phú Phong phản ánh:** Đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Đồng thuộc khối 4, thị trấn Phú Phong.

**Trả lời:**

Trong thời gian qua, tuyến đường Võ Văn Đồng đã được UBND huyện đầu tư sửa chữa, nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa, đảm bảo phục vụ Nhân dân đi lại thuận lợi. Tuy nhiên, tuyến đường này chưa được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước. Qua kiểm tra cho thấy, đoạn đường từ giáp Quốc lộ 19 đến ngã tư đường Phan Đình Phùng hai bên vỉa hè chật hẹp, cao trình không đồng đều, do đó để đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ với kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến cần có giải pháp thiết kế phù hợp, với nguồn kinh phí lớn. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian đến UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra và đề xuất UBND huyện xem xét có kế hoạch đầu tư hệ thống thoát nước tuyến đường trên khi đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư công trình.

**(34) Cử tri khối 4 và khối 5, thị trấn Phú Phong phản ánh:** Khu vực Soi Cầu ở gần Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện, trong quá trình sản xuất nông nghiệp bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với lượng lớn nên có nguy cơ ảnh hưởng đến mạch nước ngầm và thẩm thấu vào khu vực chứa nước của nhà máy. Do đó, kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng nước sạch nhà máy nước của Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện để người dân yên tâm sử dụng.

**Trả lời:**

Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn đã tiến hành giám sát chất lượng nước tại Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện có kết quả như sau:

- Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện Tây Sơn hiện tại đang hoạt động bình thường theo đúng quy định hiện hành.

- Qua khảo sát tại 04 giếng khoan của nhà máy đều có hệ thống tường rào đảm bảo quy định, trong khu vực rào bảo vệ xung quanh giếng không có hộ dân làm canh tác nông nghiệp, không nuôi gia súc gia cầm. Tuy nhiên, tại khu vực rào bảo vệ xung quanh giếng khoan số 03, 04 có đường giao thông xe khai thác cát đi qua, một số hộ dân sản xuất nông nghiệp gần đó có bỏ các vỏ chai, lọ, bao bì thuốc

bảo vệ thực vật vào trong khu vực rào bảo vệ giếng. Tại giếng khoan số 04 có 01 hộ dân làm chòi canh trong khu vực bảo vệ xung quanh giếng.

- Qua giám sát, Trung tâm đã đề nghị Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện triển khai một số công việc sau:

+ Thường xuyên kiểm tra khu vực bảo vệ xung quanh giếng, làm các biển cảnh báo, tuyên truyền cho các hộ sản xuất nông nghiệp không bỏ rác, đặc biệt là vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào bên trong khu vực giếng.

+ Kiến nghị các cơ quan có liên quan để bố trí nơi thu gom chai, lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đúng nơi quy định để đảm bảo an toàn nguồn nước tại các giếng khoan.

+ Thực hiện công tác nội kiểm chất lượng nước theo quy định.

+ Trong thời gian đến cần củng cố hệ thống tường rào bảo vệ xung quanh giếng để giảm nguy cơ làm ô nhiễm nguồn nước.

*(35) Cử tri khối 1A, thị trấn Phú Phong phản ánh: UBND huyện có ý kiến trả lời cho cử tri ở Tổ 3 và Tổ 4 thuộc Khối 1A về việc cung cấp nước sạch, Nhân dân đồng tình và chia sẻ với UBND huyện; tuy nhiên, kiến nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước để bà con Nhân dân được sử dụng nước sạch trong thời gian sớm nhất.*

**Trả lời:**

Tổ 3, Tổ 4 thuộc khối 1A, thị trấn Phú Phong có khoảng 300 hộ dân đang cần nước sạch để sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, hiện nay Nhà máy nước Phú Phong đang hoạt động hết công suất trên 2000m<sup>3</sup>/ngày-đêm, cấp cho hơn 4.069 hộ dân lúc cao điểm thiếu nước không cung cấp đủ nước để phục vụ cho nhân dân. Hiện nay, BQL đang xin chủ trương huyện nâng cấp nhà máy công suất từ 2.000m<sup>3</sup>/ngày-đêm lên công suất 5.000m<sup>3</sup>/ngày-đêm để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân những vùng dân cư hiện có và cấp cho những vùng dân cư quy hoạch mới trên địa bàn thị trấn Phú Phong và các xã lân cận. Hơn nữa, tổ 3, tổ 4 thuộc khối 1A, thị trấn Phú Phong khu vực mà bà con kiến nghị chưa có đường ống chính của nhà máy đi qua nên chưa cung cấp nước cho bà con Nhân dân được. Ý kiến này Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện xin tiếp thu, xong kiểm tra lập dự toán công trình xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện để được thực hiện các bước tiếp theo. UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và PTQD huyện phối hợp với Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện khảo sát và đề xuất phương án mở rộng hệ thống cấp nước khu vực phía Bắc sông Kôn để cung cấp nước cho bà con sử dụng trong thời gian tới.

*(36) Cử tri khối 4, thị trấn Phú Phong kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện nạo vét các hố ga trên tuyến đường Đồng Đa; vì trong thời gian qua, khi có mưa xuống thường xuyên xảy ra tình trạng các tuyến cống bị tắc nghẽn, không thoát nước được gây ngập úng.*

**Trả lời:**

Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện xin tiếp thu và tiến hành khảo sát, thực trạng, lập dự toán duy tu, sửa chữa, nạo vét các hố ga, các tuyến thoát nước bị lấp đầy không thoát nước được và trình UBND huyện phê duyệt thiết kế, dự toán triển khai thực hiện nạo vét trong năm 2022.

*(37) Cử tri thôn Phú Thọ, xã Tây Phú kiến nghị: UBND huyện tiếp tục thi công hệ thống công thoát nước cho đoạn đường từ nhà Tín Hoa đến nhà ông Mai Hạnh thuộc tuyến đường từ thị trấn Phú Phong đi Hàm Hô.*

**Trả lời:**

Tuyến đường huyện từ Quốc lộ 19 vào khu du lịch Hàm Hô đã được UBND huyện đầu tư nâng cấp, mở rộng mặt đường bằng bê tông nhựa, xây dựng rãnh thoát dọc đường để giải quyết thoát nước tại các vị trí ngập úng cục bộ trên tuyến. Trước mắt, nguồn vốn bố trí cho công trình còn hạn hẹp nên chưa thể bố trí kinh phí để xây dựng rãnh thoát nước như theo kiến nghị của cử tri đối với đoạn đường từ nhà Tín Hoa đến nhà ông Mai Hạnh. Trong thời gian đến, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Tây Phú kiểm tra hiện trạng thoát nước dọc tuyến, đề xuất UBND huyện xem xét đầu tư trong thời gian tới.

*(38) Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị: Nhà máy nước sạch Bình Nghi theo thiết kế chỉ cung cấp nước sạch tới Thôn 3. Trong khi đó, nguồn nước tại Thôn 4 bị nhiễm phèn nặng và vào mùa khô thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Đề nghị cho triển khai mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch đến Thôn 4, xã Bình Nghi để Nhân dân được sử dụng.*

**Trả lời:**

Dự án Nhà máy nước sạch Bình Nghi hiện đang vận hành, chạy thử và dự kiến đưa vào cấp nước trong tháng 8/2022; qua khảo sát hệ thống tuyến ống cấp dọc Quốc lộ 19 có khoảng cách tương đối gần với các tuyến đường đi vào Thôn 4, do đó sau khi đưa vào vận hành cấp nước, đơn vị được giao quản lý, khai thác tiếp tục trình cấp có thẩm quyền triển khai mở rộng cấp nước cho các hộ dân khu vực Thôn 4.

*(39) Cử tri thôn M6, xã Bình Tân phản ánh: Đề nghị Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện sớm khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số khu vực thuộc thôn M6, đồng thời thông tin cho cử tri biết cụ thể về kế hoạch, thời gian khắc phục. Vì bà con đã kiến nghị nhiều năm nhưng đến nay đơn vị chưa thực hiện.*

**Trả lời:**

Công trình cấp nước sinh hoạt thôn M6, xã Bình Tân là công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy, được UBND tỉnh đầu tư và xây dựng vào năm 2005. Đến nay, công trình xuống cấp, cát bồi lấp trước đập dâng nhiều, tuyến ống chính từ đập dẫn về bể chứa bị rò rỉ theo đường gập mí dẫn đến rò rỉ nước chảy ra ngoài. Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện xin tiếp thu đang tiến hành tổ chức nạo vét

cát ở đầu đập dâng; kế hoạch sửa chữa, thay thế một số tuyến ống thép truyền tải  $\phi 216$  và phân phối  $\phi 90$  đến nay đã cung cấp nước tương đối ổn định cho bà con Nhân dân sử dụng; về tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số khu vực thôn M6 là 11 hộ dân ở Xóm Chài với lý do: *Đường ống phân phối nước  $\phi 42$ , với chiều dài 2,8km nên áp lực nước rất yếu không thể cấp nước sinh hoạt được.* Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện đã đề nghị các ngành chức năng liên quan xem xét có kế hoạch nâng cấp, xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt để cung cấp nước cho thôn M6, xã Bình Tân.

**(40) Cử tri các xã Tây Bình, Tây Vinh kiến nghị:** UBND huyện sớm triển khai thi công công trình Nhà máy nước sạch để phục vụ nhu cầu nước sạch cho các xã phía Bắc sông Kôn.

**Trả lời:**

Công trình Nhà máy nước sạch để phục vụ nhu cầu nước sạch cho các xã phía Bắc sông Kôn đã được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIII, do đó UBND huyện sẽ phối hợp với các ngành để sớm triển khai thực hiện dự án trên.

**3. Giao thông**

**(41) Cử tri xã Tây Bình kiến nghị:** UBND huyện và các ban, ngành của huyện kiểm tra, có kế hoạch mở rộng tuyến đường từ Ngã 3 cầu Ông Thiệu (đoạn nhà ông Hai Ban) thuộc thôn Mỹ Yên đến khu di tích Đền thờ cụ Văn Phong, thôn Mỹ Đức. Vì hiện nay, mặt đường hẹp và đầu tư xây dựng tuyến kênh mương bê tông từ Cầu Miếu đến cầu Suối Chàm, thôn Mỹ Đức gây khó khăn cho bà con khi tham gia giao thông.

**Trả lời:**

Tuyến đường từ Ngã 3 cầu Ông Thiệu (đoạn nhà ông Hai Ban) thuộc thôn Mỹ Yên, xã Tây Bình đến khu di tích Đền thờ Văn Phong, thôn Mỹ Đức, xã Tây An có điểm đầu giáp với Quốc lộ 19B, đây là tuyến đường giao thông nông thôn do Ủy ban nhân dân xã Tây Bình, Tây An quản lý có nền đường rộng 5,0m, mặt đường bằng bê tông xi măng rộng 3,0m. Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường trên là cần thiết, nhằm đảm bảo phục vụ cho Nhân dân và phương tiện lưu thông trên tuyến được thuận lợi. Để đầu tư mở rộng tuyến đường, Ủy ban nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân xã Tây Bình, xã Tây An có kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường trên từ chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn để tranh thủ nguồn vốn và xi măng hỗ trợ của tỉnh, của huyện.

Đoạn đầu của tuyến đường trên tiếp giáp với Quốc lộ 19B, hiện nay Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định đang triển khai nâng cấp mở rộng Quốc lộ 19B, xây dựng lại cầu bản trên tuyến, do đó gây khó khăn cho bà con khi tham gia giao thông, dự kiến trong quý III/2022 chủ đầu tư sẽ hoàn thành hạng mục công trình và hoàn trả lại mặt bằng thông thoáng cho khu vực tiếp giáp với tuyến đường mà cử tri kiến nghị.

**(42) Cử tri xã Tây Giang tiếp tục kiến nghị:** Các cấp đầu tư xây dựng cầu từ Hữu Giang sang Thượng Giang.

**Trả lời:**

Việc đầu tư xây dựng cầu Hữu Giang nối từ thôn Thượng Giang với thôn Hữu Giang, xã Tây Giang là rất cần thiết nhằm tạo thuận lợi về giao thông cho người dân qua lại và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cây cầu trên phù hợp với đồ án quy hoạch chung đô thị Tây Sơn đến năm 2035. Tuy nhiên, nhu cầu vốn đầu tư cho dự án là rất lớn, ngân sách huyện không đảm bảo để đầu tư, UBND huyện đã nhiều lần đề xuất tỉnh, Trung ương xem xét đầu tư. Hiện nay, UBND huyện đang trình tỉnh xem xét đưa công trình cầu Hữu Giang vào kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Sau khi có chủ trương của tỉnh, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện công trình.

**(43) Cử tri xã Tây Giang kiến nghị:** UBND huyện quan tâm, có hướng tu sửa, khắc phục đoạn đường đi từ nhà ông Tư Mục đến Đòng Tràm (Lỗ Khoai). Vì trong thời gian qua, nước từ kênh mương Thượng Sơn, tuyến N11 chảy ra khu vực Đòng Chung, xóm 1, thôn Nam Giang gây xói lở mặt đường, bà con đi lại và vận chuyển nông sản rất khó khăn.

**Trả lời:**

UBND huyện đã giao UBND xã Tây Giang phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi V khắc phục tuyến kênh N11 không cho chảy nước ra đường, đoạn đường bị xói lở mặt đường; UBND xã chỉ đạo công chức địa chính xây dựng kiểm tra và xây dựng kế hoạch khắc phục trong thời gian tới.

**(44) Cử tri xã Tây Giang, xã Tây Thuận kiến nghị:** Chương trình bê tông hóa hệ thống giao thông nông thôn do Nhà nước hỗ trợ xi măng và phần kinh phí còn lại địa phương tự cân đối từ các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng hoàn thành công trình. Các tuyến đường đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, nhưng đến nay địa phương chưa nhận được phần kinh phí hỗ trợ của huyện từ năm 2020 và 2021. Rất mong UBND huyện xem xét hỗ trợ.

**Trả lời:**

Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai theo chủ trương, chính sách của tỉnh, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% tiền xi măng và ngân sách huyện hỗ trợ tùy theo từng loại cấp đường. Đối với các xã đã hoàn thành việc quyết toán và có văn bản đề nghị, huyện đã thực hiện hỗ trợ kinh phí theo đề nghị của xã; UBND huyện đề nghị UBND các xã sau khi hoàn thành quyết toán và có văn bản đề nghị để UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện rà soát, hướng dẫn các địa phương lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ và cân đối đề xuất UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ theo quy định.

**(45) Cử tri xã Tây Phú phản ánh:** Tuyến đường từ Đài Kính Thiên đi Lăng Mai Xuân Thuởng có một số đoạn cống bị bồi lấp, không thoát nước được; một số vị trí bồi lấp đất sản xuất của Nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng của huyện kiểm tra và có biện pháp khắc phục.

**Trả lời:**

Tuyến đường từ Đài Kính Thiên đi lãng Mai Xuân Thường do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Hiện nay, công trình đã được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Để giải quyết kiến nghị cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với UBND xã Bình Tường kiểm tra cụ thể từng vị trí để tham mưu văn bản kiến nghị với Sở Giao thông vận tải tỉnh xem xét chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục, thời gian thực hiện trong quý III/2022.

**(46) Cử tri thôn Phú Lâm, xã Tây Phú phản ánh:** Đề nghị UBND huyện đầu tư nhựa hóa tuyến giao thông tiếp nối từ sân thể thao thôn Phú Mỹ đến Khu du lịch Hàm Hồ.

**Trả lời:**

Tuyến đường huyện từ Quốc lộ 19 vào khu du lịch Hàm Hồ, vừa qua UBND huyện đã đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng mặt đường bằng bê tông nhựa đoạn từ giáp Quốc lộ 19 đến sân thể thao thôn Phú Mỹ, qua đó đã góp phần phục vụ nhu cầu đi lại được thuận lợi và nâng cao đời sống dân sinh của người dân trên địa bàn; đồng thời, giúp cho xã Tây Phú hoàn thành tiêu chí giao thông đối với xã nông thôn mới nâng cao và chỉnh trang khu vực trung tâm xã. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp chưa thể thảm bê tông nhựa hết toàn tuyến đến điểm cuối đường tại khu du lịch Hàm Hồ với tổng chiều dài khoảng 7km. Để giải quyết kiến nghị của cử tri và phấn đấu đạt tiêu chí giao thông của huyện nông thôn mới, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện cân đối nguồn kinh phí và xem xét đầu tư nâng cấp mở rộng đoạn đường còn lại trong thời gian tới.

**(47) Cử tri thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú phản ánh:** Tuyến đường bê tông thuộc huyện quản lý tại khu vực cầu Suối Trảy, chiều dài khoảng 100m có đoạn cống bị hư hỏng, người dân tự sửa chữa tạm thời làm cho mặt đường nhô cao gây nguy hiểm cho người, phương tiện khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện kiểm tra và sớm khắc phục tình trạng nêu trên.

**Trả lời:**

Đoạn đường bê tông khu vực cầu suối Trảy thuộc tuyến đường huyện. Qua thời gian khai thác sử dụng đã lâu, đồng thời một số phương tiện tải trọng lớn thường xuyên đi qua đã làm sụp gãy bê tông mặt đường. Hiện nay, tại khu vực này đã khắc phục đắp đất cấp phối đảm bảo giao thông qua lại tạm thời. Trong năm 2022, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đề xuất đưa hạng mục đổ bê tông lại mặt đường tại khu vực trên vào dự án quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã năm 2022.

**(48) Cử tri thôn Phú Lạc, xã Bình Thành kiến nghị:** UBND huyện phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh để điều chỉnh tuyến đường tại đoạn của phía dưới Nhà Quản lý đập dâng Văn Phong và đặt cống thoát nước đi qua tuyến đường. Vì đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn và bị đất đá bồi lấp mặt đường khi có mưa lớn.

**Trả lời:**

Khu vực cử tri đề nghị điều chỉnh tuyến và đặt cống thoát nước đi qua đường thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Bảo tàng Quang Trung đi Vĩnh Thạnh do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư. Theo hồ sơ thiết kế tuyến đường trên chủ yếu nâng cấp mở rộng mặt đường bằng bê tông nhựa, bám theo đường cũ hiện trạng và tận dụng các công trình thoát nước hiện có trên tuyến. Hiện trạng tuyến tại đoạn cua phía dưới Nhà Quản lý đập dâng Văn Phong có bán kính đường cong nhỏ, ảnh hưởng đến giao thông qua lại qua đoạn cua, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện sẽ phối hợp với UBND xã Bình Thành kiểm tra, khảo sát cụ thể để đề xuất UBND huyện kiến nghị với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định xem xét về giải pháp điều chỉnh bán kính đường cong đảm bảo an toàn giao thông và các giải pháp thoát nước ngang đường để đảm bảo phù hợp với hiện trạng thoát nước trên tuyến.

*(49) Cử tri xã Bình Hòa phản ánh: Hiện nay, các đơn vị đang thi công bờ kè sông Kôn đoạn thôn Dõng Hòa đến thôn Vĩnh Lộc có hệ thống kênh thu dung, thoát nước mưa trong khu dân cư nằm quá sâu so với cao trình của bờ đê, tình trạng này rất nguy hiểm cho người dân đi lại. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với chủ đầu tư xem xét điều chỉnh cho hợp lý.*

**Trả lời:**

Công trình bờ kè sông Kôn đoạn thôn Dõng Hòa đến thôn Vĩnh Lộc do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, về nội dung kiến nghị của cử tri về việc hệ thống kênh thu dung, thoát nước mưa trong khu dân cư nằm quá sâu so với cao trình của bờ đê gây khó khăn cho việc lưu thông, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND xã Bình Hòa kiểm tra báo cáo UBND huyện xem xét kiến nghị Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh có giải pháp phù hợp đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, thời gian hoàn thành trong quý III/2022.

*(50) Cử tri xã Bình Hoà phản ánh: Tiến độ thi công các công trình giao thông tuyến QL19B trên địa bàn huyện quá chậm, ảnh hưởng người dân khi tham gia giao thông; trong quá trình thi công, bụi đường gây ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư dọc hai bên đường. Đề nghị UBND huyện kiến nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình để đảm bảo cho người dân cũng như các phương tiện tham gia giao thông được thuận lợi an toàn.*

**Trả lời:**

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến tiến độ thi công công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường Quốc lộ 19B, đoạn Km38+200 - Km58+100 (Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung). Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 thì thời gian thực hiện các gói thầu xây lắp của công trình là 18 tháng (từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2023). Theo số liệu báo cáo của Ban Quản lý Bảo trì đường bộ (đơn vị đại diện chủ đầu tư) thì tiến độ thi công của công trình vẫn cơ bản đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, để sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử

dụng, phục vụ nhu cầu đi lại trên tuyến QL.19B theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1603/UBND-KT ngày 29/3/2022, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng lại bảng tiến độ thi công chi tiết và điều chỉnh hợp đồng xây lắp, rút ngắn thời gian hoàn thành công trình đến tháng 12/2022. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu thi công cơ bản hoàn thành công trình trong quý III/2022. Sở GTVT thông tin để cử tri được biết.

*(51) Cử tri xã Bình Tân, Bình Thuận kiến nghị: UBND huyện mở rộng, thảm nhựa, khắc phục các điểm bị hư hỏng mặt đường đoạn từ Quán 50, xã Bình Thành đi xã Bình Tân, Bình Thuận. Vì hiện nay, lòng đường bị bong tróc, nhiều đoạn có các hố sâu gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.*

**Trả lời:**

Tuyến đường Bình Thành - Bình Thuận (ĐH27) có tổng chiều dài 9,2km, điểm đầu giáp với Quốc lộ 19B và điểm cuối giáp với công Làng Văn hóa thôn Thuận Hạnh, xã Bình Thuận. Trong thời gian qua, từ nguồn vốn thuộc dự án Lramp và các nguồn vốn khác, huyện đã thường xuyên bảo dưỡng sửa chữa tuyến đường trên gồm các hạng mục như: Sửa chữa mặt đường, xây dựng cải tạo hệ thống thoát nước, đắp đất phụ lề taluy đường, phát quang toàn tuyến, lắp đặt biển báo...qua đó đã góp phần đảm bảo giao thông thuận lợi, đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân và các phương tiện vận tải. Tuy nhiên, do đường nhỏ hẹp, trong khi đó lưu lượng, mật độ giao thông trên tuyến ngày càng cao dẫn đến một số đoạn đường bị hư hỏng, lề, taluy đường bị sụt lún ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Để khắc phục sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng như taluy đường, các đoạn sụt lún như kiến nghị của cử tri xã Bình Tân, UBND huyện đã có kế hoạch đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bình Thành - Bình Thuận theo danh mục đầu tư công năm 2022 với quy mô mở rộng nền đường đạt 9m, mặt đường đạt bề rộng 7m (theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng) và xây dựng các hạng mục hạ tầng giao thông trên tuyến đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nhằm phục vụ giao thông cho người dân được an toàn, thuận lợi, đồng thời đảm bảo đạt tiêu chí giao thông, góp phần xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

*(52) Cử tri xã Tây Vinh kiến nghị: UBND huyện có kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ đường Tây tỉnh đến khu Di tích Gò Dài.*

**Trả lời:**

Tuyến đường nối từ đường Tây tỉnh đến khu di tích Gò Dài thuộc hệ thống đường giao thông nông thôn do UBND xã Tây Vinh quản lý. Để nâng cấp mở rộng tuyến đường trên, UBND huyện đề nghị UBND xã Tây Vinh có kế hoạch đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường lồng ghép từ Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và sửa chữa nâng cấp giao thông nông thôn để tranh thủ sự hỗ trợ xi măng của tỉnh và vốn hỗ trợ từ chương trình bê tông hóa giao thông của huyện.

*(53) Cử tri xã Tây Vinh kiến nghị: UBND huyện sớm tu bổ, đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tây Vinh - Cát Hiệp.*

**Trả lời:**

Tuyến đường Tây Vinh - Cát Hiệp thuộc hệ thống đường huyện ĐH.27B. Tuyến đường trên đã được UBND huyện đưa vào danh mục đầu tư công của huyện giai đoạn 2021 - 2025 để nâng cấp mở rộng nhằm đạt tiêu chí huyện nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, hiện nay tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đang bắt đầu triển khai. Do vậy, để tránh sự chòng chéo khi triển khai thi công theo chỉ đạo của UBND tỉnh nên huyện tạm thời dừng dự án. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện rà soát và đề xuất triển khai dự án trong năm 2023.

**4. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản**

(54) **Cử tri xã Tây Vinh kiến nghị:** UBND huyện sớm tu bổ, đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tây Vinh - Cát Hiệp.

**Trả lời:**

Khu dân cư Soi Khánh, Soi Cát, khối Phú Xuân hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước đã đầu tư và đấu nối vào sử dụng; còn hạ tầng cấp điện đã hoàn chỉnh lắp đặt bên trong khu; tuy nhiên vị trí đấu nối điện theo thỏa thuận với Công ty Điện lực ban đầu đang vướng GPMB không thể đấu nối được, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đã liên hệ làm việc với Tổng Công ty Điện lực Bình Định, Điện lực Phú Phong thỏa thuận vị trí đấu nối mới, đang tiến hành điều chỉnh hồ sơ đấu nối để đấu nối điện sử dụng cho khu vực này.

(55) **Cử tri xã Tây Giang tiếp tục kiến nghị:** UBND huyện sớm xây hệ thống kè chống sạt lở dọc sông Kôn thuộc dân cư Xóm 2, Chòm Chài, thôn Tả Giang 1 và khu Soi Trên thuộc thôn Hữu Giang. Vì hiện nay, các khu vực này bị sạt lở rất nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản của nhân dân.

**Trả lời:**

Hệ thống kè chống sạt lở dọc sông Kôn thuộc dân cư Xóm 2, Chòm Chài, thôn Tả Giang 1 và khu Soi Trên thuộc thôn Hữu Giang đã được đưa vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên nguồn vốn đầu tư lớn không thể triển khai đầu tư ngay trong năm 2022, nên dự án sẽ được đầu tư trong những năm tiếp theo.

(56) **Cử tri thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận phản ánh:** Công ty sản xuất nguyên liệu giấy Hồng Hải xin thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp Cầu 16, xã Tây Thuận nhưng đến nay không thực hiện dự án và chưa chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị thiệt hại hoa màu do ngừng sản xuất. Đề nghị UBND huyện kiến nghị các ngành chức năng xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị thiệt hại do ngừng sản xuất từ nguồn kinh phí ký quỹ thực hiện dự án của Công ty.

**Trả lời:**

Dự án Nhà máy sản xuất ván lạng, ván ép và chất đốt xanh Hồng Hải (cơ sở 2) do Công ty TNHH nguyên liệu giấy Hồng Hải đăng ký đầu tư tại Cụm Công

nghiệp Cầu 16, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn đã được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 4113/QĐ-UBND ngày 31/10/2017;

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện Tây Sơn đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng (BTGPMB) huyện thống kê, lập phương án BTGPMB khu đất được UBND tỉnh cho nhà đầu tư thuê để thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành. UBND huyện đã phê duyệt phương án BTGPMB dự án tại các Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 và Quyết định số 5426/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 với tổng kinh phí hỗ trợ, BTGPMB là 5.491.241.890 đồng. Sau khi có phương án BTGPMB nhân dân đã dừng canh tác nhưng nhà đầu tư là Công ty TNHH nguyên liệu giấy Hồng Hải không thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án được duyệt.

Ngày 20/11/2019, Công ty TNHH nguyên liệu giấy Hồng Hải có Văn bản số 12/CV-HH xin dừng triển khai thực hiện dự án và ngày 19/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4750/QĐ-UBND về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ván lạng, ván ép và chất đốt xanh Hồng Hải (cơ sở 2) tại Cụm Công nghiệp Cầu 16, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn. Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án, Nhân dân khu vực thực hiện dự án có nhiều kiến nghị gửi đến cấp thẩm quyền đề nghị giải quyết việc đền bù do ngừng sản xuất hoa màu trên đất, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

UBND huyện Tây Sơn đã ban hành Văn bản số 438/UBND-KTN ngày 19/4/2022 để tiếp tục đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho Hội đồng BTGPMB huyện chi hỗ trợ cho Nhân dân khu vực đăng ký thực hiện dự án do ngừng sản xuất hoa màu trên đất, với số tiền là 427.019.200 đồng từ nguồn ký quỹ đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất ván lạng, ván ép và chất đốt xanh Hồng Hải của Công ty TNHH nguyên liệu giấy Hồng Hải. Hiện nay, UBND huyện đang chờ UBND tỉnh xem xét và quyết định. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị để sớm thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án được duyệt.

*(57) Cử tri xã Vĩnh An kiến nghị: UBND huyện xem xét, sớm đền bù cho bà con thuộc dự án công trình tuyến đường giao thông từ Khu du lịch Hàm Hồ đến Khu du lịch Thác Đổ. Công trình đã thi công từ đầu năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa đền bù cho các hộ dân bị thu hồi đất.*

#### **Trả lời:**

Công trình tuyến đường giao thông từ Khu du lịch Hàm Hồ đến Khu du lịch Thác Đổ đã được UBND huyện phê duyệt 03 phương án GPMB hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đã tiến hành chi trả tiền 02 phương án và phương án đợt 3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh kế hoạch vốn và tiến hành chi trả cho các hộ dân trong thời gian sớm nhất.

*(58) Cử tri thị trấn Phú Phong kiến nghị: UBND huyện sớm triển khai xây dựng Cầu Kiên Mỹ cũ để tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại và tạo mỹ quan đô thị.*

**Trả lời:**

Cầu Kiên Mỹ cũ được xây dựng từ những năm 1960 với tổng chiều dài 320m, chiều rộng cầu 2,75m, lề bộ hành 1,75m với quy mô kết cấu nhịp giản đơn, bản mặt cầu bằng tấm bê tông kê trực tiếp lên móng. Cầu Kiên Mỹ cũ với quy mô tải trọng thấp chỉ phục vụ cho người và phương tiện thô sơ, không đảm bảo chiều cao thông thủy để vượt lũ hàng năm. Do đó, hiện nay cầu Kiên Mỹ cũ hư hỏng nặng, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân địa phương tại khu vực này. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đồng thời phát triển hạ tầng giao thông gắn với khai thác mặt nước để phát triển du lịch khi dự án đập dâng Phú Phong và cụm di tích Bảo tàng Quang Trung hình thành, UBND huyện đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đối với công trình này. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, UBND huyện giao cho các ngành chuyên môn của huyện khảo sát, đề xuất UBND huyện xem xét đầu tư cầu Kiên Mỹ cũ với quy mô phù hợp, nhằm đảm bảo kết nối giao thông tại khu vực này.

**(59) Cử tri Khối 4, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** UBND huyện sớm triển khai nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật, thị trấn Phú Phong.

**Trả lời:**

Tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật có điểm đầu giáp với đường Bảo tàng Quang Trung đi khu du lịch Hàm Hồ, điểm cuối giáp với đường Võ Văn Đồng thuộc địa phận thị trấn Phú Phong, với tổng chiều dài tuyến 1,2km, kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng, qua thời gian khai thác sử dụng đến nay một số đoạn bị hư hỏng, mặt đường bong tróc, ổ gà. Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại, UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Phú Phong kiểm tra, rà soát khắc phục tạm thời hư hỏng cục bộ một số vị trí đảm bảo giao thông. Trong năm 2023, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện khảo sát, lồng ghép việc đầu tư, nâng cấp mở rộng tuyến đường này vào Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư sinh thái Bàu Bà Lặn (phía bờ Bắc) đã bố trí danh mục công trình đầu tư công của huyện giai đoạn 2021 - 2025.

**(60) Cử tri Khối 3, thị trấn Phú Phong phản ánh:** 03 tuyến đường nội thị thuộc thị trấn Phú Phong bị xuống cấp nặng, bao gồm: Tuyến đường Hai Bà Trưng giáp đường Nguyễn Huệ, tuyến đường Ngô Thị Nhậm, tuyến đường hẻm 96 Trần Quang Diệu. Kiến nghị UBND huyện có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa 03 tuyến đường nêu trên.

**Trả lời:**

Các tuyến đường nội thị thị trấn Phú Phong gồm: Tuyến đường Hai Bà Trưng giáp đường Nguyễn Huệ, tuyến đường Ngô Thị Nhậm, tuyến đường hẻm 96 Trần Quang Diệu hiện nay một số đoạn đường đã xuống cấp, mặt đường hư hỏng làm ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân khi qua khu vực này. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã bổ sung các tuyến đường trên vào danh mục đầu tư công năm 2022 trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII để triển khai nâng cấp sửa chữa, nhằm phục vụ Nhân dân đi lại thuận lợi. Sau khi được

HĐND huyện thông qua, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

**(61) Cử tri khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** UBND huyện sớm có kế hoạch bê tông hóa kênh mương cấp 1, khối Phú Văn, thị trấn Phú Phong đoạn từ nhà ông Nguyễn Đình Vũ đến đoạn mương bê tông đã có.

**Trả lời:**

Trên cơ sở nhu cầu của Nhân dân về nước tưới phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của địa phương, UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Phú Phong chủ động xem xét bố trí nguồn vốn của địa phương, rà soát đăng ký nhu cầu xây dựng kiên cố hóa kênh mương tại khu vực trên để đăng ký đầu tư theo Chương trình kiên cố hóa kênh mương đang được triển khai, lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác, kết hợp nguồn kinh phí, xi măng hỗ trợ của UBND tỉnh và kinh phí huyện hỗ trợ để triển khai thực hiện trong thời gian đến.

**(62) Cử tri khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** UBND huyện xem xét hỗ trợ cho bà con Nhân dân có ruộng vùng Cây Bón, khối Phú Xuân (Dưới Đền thờ Bà Bùi Thị Xuân) bị ô nhiễm 04 năm nay không sản xuất được do bị ảnh hưởng từ quy hoạch của huyện.

**Trả lời:**

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đang tiến hành lập dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư phía Tây đường Đô Đốc Long; tại vị trí dưới Đền thờ Bùi Thị Xuân; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đang trình kế hoạch kê biên, kiểm để tiến hành lập phương án GPMB tại khu vực này. Riêng việc đề nghị hỗ trợ của bà con Nhân dân trong 4 năm qua không có cơ sở để giải quyết.

**(63) Cử tri khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** Khu dân cư Soi Khánh, Soi Cát, khối Phú Xuân hạ tầng chưa được đầu tư hoàn thiện như: Điện lưới, nước sạch, hệ thống thoát nước ... Đề nghị UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai, hoàn thành các hạng mục của dự án theo quy hoạch để Nhân dân ổn định cuộc sống.

**Trả lời:**

Hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước Khu dân cư Soi Khánh, Soi Cát, khối Phú Xuân đã đầu tư và đấu nối vào sử dụng; còn hạ tầng cấp điện đã hoàn chỉnh việc lắp đặt. Tuy nhiên vị trí đấu nối điện theo thỏa thuận với công ty điện lực ban đầu đang vướng GPMB không thể đấu nối được, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện liên hệ với Tổng Công ty Điện lực Bình Định, Điện lực Phú Phong thỏa thuận vị trí đấu nối mới và đang tiến hành điều chỉnh hồ sơ đấu nối để đấu nối điện sử dụng cho khu vực này.

**(64) Cử tri khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong kiến nghị:** UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện giải quyết

*việc bồi thường đất của hộ ông Vũ Hồng Vân thuộc dự án khu dân cư Soi Khánh, Soi Cát, khối Phú Xuân.*

**Trả lời:**

Đối với hộ ông Vũ Hồng Vân bị ảnh hưởng đền bù GPMB thuộc dự án Xây dựng Khu dân cư và Dịch vụ đê bao sông Kôn được UBND huyện phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ tài sản (đợt 3) với số tiền 18.048.390 đồng theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 31/7/2017; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đã mời ông Vũ Hồng Vân nhận tiền nhưng ông không nhận tiền bồi thường và kiến nghị xin cấp 01 lô đất ở. Sau đó, ông kiến nghị lên các ngành xem xét nhưng hộ ông không thuộc diện cấp đất ở và đã vận động ông nhận tiền nhưng ông không nhận tiền bồi thường. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và PTQD huyện khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Phú Phong và các ngành liên quan tiếp tục vận động, tuyên truyền, giải thích, đối thoại để đi đến thống nhất phương án đền bù thỏa đáng cho ông Vũ Hồng Vân, đồng thời bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

*(65) Cử tri thôn Phú Thọ, xã Tây Phú phản ánh: Giá đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng thuộc dự án đường tránh phía Nam Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã thấp, đề nghị UBND huyện tăng giá đền bù hợp lý cho Nhân dân.*

**Trả lời:**

Hiện nay phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng dự án đường tránh phía Nam Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã Tây Phú đã được áp giá theo đơn giá ban hành của UBND tỉnh quy định. Vì vậy, không thể tăng giá bồi thường khi không có cơ sở. Do vậy, đề nghị Nhân dân chấp hành theo đúng quy định.

*(66) Cử tri thôn Kiên Long, xã Bình Thành kiến nghị: UBND huyện có kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường tại Cụm Công nghiệp Gò Cây tránh tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe Nhân dân.*

**Trả lời:**

Cụm Công nghiệp Gò Cây, xã Bình Thành có tổng diện tích được phê duyệt quy hoạch chi tiết là 30ha, trong đó diện tích đất quy hoạch công nghiệp là 22,2ha (không tính hạ tầng giao thông, cây xanh,...). Đến nay, có 13 dự án đăng ký, được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và đã cho thuê đất với tổng diện tích 21,64ha (đạt tỷ lệ lấp đầy 97,5%).

Theo quy hoạch được duyệt, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Gò Cây cần phải đầu tư gồm có: Bê tông xi măng đường nội bộ; hệ thống thoát nước mưa; khu xử lý nước thải; hệ thống cấp điện, cấp nước; cây xanh... Trong thời gian qua, Cụm Công nghiệp Gò Cây đã được đầu tư đường bê tông xi măng, đường điện trung thế 22kV từ Quốc lộ 19B vào Cụm Công nghiệp; các hạng mục hạ tầng còn lại cần phải có nguồn vốn đầu tư lớn trong khi nguồn thu

ngân sách huyện còn hạn chế (do thực hiện các chính sách ưu đãi về thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp). Do đó, huyện chưa bố trí được đầy đủ nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại Cụm Công nghiệp Gò Cây theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Năm 2022, nhằm tạo tiền đề để chuyển dịch tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và để có điều kiện kêu gọi nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện đã lập các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mở rộng Cụm Công nghiệp Gò Cây từ quy mô 30ha lên 75ha. Song song với việc lập thủ tục nâng cấp mở rộng, Ủy ban nhân dân huyện đã tăng cường kêu gọi doanh nghiệp đăng ký đầu tư hạ tầng đối với Cụm Công nghiệp Gò Cây. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận dự án đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Gò Cây của Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ.

Sau khi được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền về mở rộng cụm công nghiệp và nhà đầu tư hạ tầng, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiến hành lập quy hoạch chi tiết đồng bộ phần diện tích mở rộng và phần diện tích hiện trạng Cụm Công nghiệp và yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư và kinh doanh hạ tầng tại Cụm Công nghiệp Gò Cây, từng bước thực hiện chuyển đổi từ mô hình Nhà nước làm chủ đầu tư sang mô hình doanh nghiệp làm chủ đầu tư theo chủ trương của Chính phủ, của tỉnh.

*(67) Cử tri xã Bình Hòa kiến nghị: UBND huyện trình cấp trên tiếp tục đầu tư hệ thống bờ kè sông Kôn đoạn từ thôn Vĩnh Lộc đến thôn Kiên Thạnh.*

**Trả lời:**

Dự án hệ thống bờ kè sông Kôn đoạn từ thôn Vĩnh Lộc đến thôn Kiên Thạnh, UBND huyện đã đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên nguồn vốn đầu tư lớn không thể triển khai đầu tư ngay trong năm 2022, dự án sẽ được đầu tư trong những năm tiếp theo.

*(68) Cử tri xã Tây Bình kiến nghị: UBND huyện có kế hoạch hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đoạn đường từ thôn Mỹ An đến Khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt Tháp Chăm Dương Long thuộc xã Tây Bình.*

**Trả lời:**

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh và các sở ngành liên quan đã đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối với di tích Tháp Chăm Dương Long, trong đó đã xây dựng nâng cấp mở rộng đoạn đường từ thôn Mỹ An đến Khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt Tháp Chăm Dương Long thuộc xã Tây Bình, với kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, góp phần phát triển hạ tầng giao thông tạo điều kiện thuận lợi phục vụ dân sinh và du khách tham quan Khu di tích Tháp Chăm Dương Long. Tuy nhiên, theo hồ sơ thiết kế công trình không có hạng mục hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến đường vào Tháp Chăm Dương Long. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp UBND xã Tây Bình và các đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể báo cáo UBND huyện trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí để đầu tư hệ thống điện chiếu sáng dọc

tuyên phục vụ dân sinh và khách tham quan tại Khu di tích Tháp chằm Dương Long.

## **5. Tài nguyên và Môi trường**

*(69) Cử tri xã Tây Giang kiến nghị: Rừng Dự án 661 thuộc rừng sản xuất được trồng cây điều và cây keo lá tràm từ năm 2000 đến nay nhưng các chủ rừng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết.*

### **Trả lời:**

Rừng Dự án 661 thuộc rừng sản xuất đã được UBND tỉnh giao đất cho Lâm trường Tây Sơn quản lý, sử dụng; Lâm trường Tây Sơn thực hiện việc giao khoán đất cho các hộ dân để trồng cây điều và cây keo lá tràm. Nay diện tích đất này đã được UBND tỉnh thu hồi và giao cho địa phương quản lý; hiện nay, UBND xã Tây Giang đang thực hiện việc thuê đơn vị tư vấn đo đạc, lập hồ sơ địa chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Phương án giao đất, công nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 21/ 6/2021.

*(70) Cử tri thôn Trung Sơn và thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận kiến nghị:*

*\* UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng làm việc với Công ty Nhựa và Công ty đá Granite không xả chất thải ra suối gây ô nhiễm nguồn nước.*

### **Trả lời:**

- Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Giang Đạt Thành được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành việc nhập khẩu phế liệu và UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Về nội dung ý kiến phản ánh của cử tri: Ngày 10/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã phối hợp với UBND huyện Tây Sơn, UBND xã Tây Thuận tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Tổng cục môi trường về việc hoạt động sản xuất của Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Giang Đạt Thành xả thải ra suối Đá gây ô nhiễm môi trường. Theo đó, tại thời điểm kiểm tra nhận thấy: Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất nhựa được thu gom về hệ thống xử lý để xử lý tái tuần hoàn sử dụng cho quá trình sản xuất; tại thời điểm kiểm tra hệ thống xử lý nước thải đang hoạt động ổn định và chưa phát hiện hoạt động xả thải ra môi trường. Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát hiện trạng nguồn tiếp nhận suối cạn không có nước (suối Đá) có tồn đọng 1 lượng bùn cặn; sơ bộ xác minh lượng bùn cặn này có khả năng phát sinh từ quá trình vận hành của hệ thống xử lý nước thải (tại bể tuần hoàn tái sử dụng nước thải) do sự cố nước thải bị tràn qua bể xử lý (theo báo cáo của Công ty, từ ngày 20/5/2022 tại hệ thống xử lý nước thải của đơn vị bị sự cố và Công ty đã khắc phục ngay vào ngày 21/5/2022). Đồng thời, qua làm việc, Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã yêu cầu Công ty rà soát toàn bộ các hạng mục của hệ thống xử lý

nước thải và vận hành đúng quy trình của hệ thống xử lý nước thải đã được xác nhận; trường hợp Công ty muốn xả thải ra môi trường (suối Đá) phải xử lý nước thải đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với  $K_q = 0,9$ ;  $K_f: 1,1$  để không gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Trong thời gian đến, nếu tiếp tục có ý kiến phản ánh của cử tri xã Tây Thuận; UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục kiểm tra, trường hợp phát hiện Công ty vi phạm sẽ kiến nghị các ngành chức năng tỉnh xác lập hồ sơ và xử lý đúng theo quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Công ty TNHH sông Kôn Granite đã được UBND huyện xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường. Về nội dung phản ánh của cử tri, ngày 10/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã phối hợp với UBND huyện Tây Sơn, UBND xã Tây Thuận tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng các khu vực xung quanh của Nhà máy chế biến đá của Công ty TNHH sông Kôn Granite. Qua kiểm tra, khảo sát thực tế chưa phát hiện việc đầu nối các đường ống để xả thải nước thải từ Nhà máy chế biến đá Granite ra suối Đá và các khu vực sản xuất, canh tác của người dân xung quanh. Về nội dung phản ánh của cử tri, trong tháng 7/2022, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng huyện và UBND xã Tây Thuận kiểm tra thực tế việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất tại Nhà máy chế biến đá Granite của Công ty TNHH sông Kôn Granite; nếu phát hiện Công ty vi phạm sẽ tiến hành xác lập hồ sơ xử lý đúng theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm.

*\* Công ty dăm gỗ Thành Ngân thải khói bụi gây ô nhiễm môi trường không khí.*

#### **Trả lời:**

- Công ty Cổ phần Thành Ngân được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Nhà máy chế biến lâm sản và dăm gỗ xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Cầu 16, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn theo Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 02/7/2019. Năm 2021, sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng Công ty Cổ phần Thành Ngân trong quá trình hoạt động sản xuất thải khói bụi gây ô nhiễm môi trường không khí, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định đã phối hợp với UBND huyện và UBND xã Tây Thuận kiểm tra, xác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Thành Ngân với số tiền xử phạt là 90.000.000 đồng theo Quyết định số 209/QĐ-XPVPHC ngày 27/12/2021.

- Về ý kiến kiến nghị của cử tri xã Tây Thuận, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ tiếp tục tham mưu văn bản đề báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

*(71) Cử tri thôn Nam Giang, xã Tây Giang phản ánh: Về vấn đề gây ô nhiễm môi trường ở trại heo gia đình ông 3 Ấu, đoàn công tác của huyện đến làm việc, xác minh còn mang tính hình thức, không vào trực tiếp vào trại heo để lập*

*biên bản, kết quả kiểm tra chưa sát với thực tế như việc trả lời của UBND huyện sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục kiểm tra thực tế và giải quyết.*

***Trả lời:***

UBND huyện giao Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND xã Tây Giang kiểm tra, giải quyết. Đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực tế tại trại Heo của hộ Nguyễn Âu để có kết quả trả lời kiến nghị cử tri địa phương sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện. Đoàn công tác đã xác lập biên bản kiểm tra ngày 14/6/2022, trong đó đại diện thành phần gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND xã Tây Giang và đại diện của thôn và hộ chăn nuôi ông Nguyễn Âu đều đã ký xác nhận thực tế tại buổi làm việc.

Ngày 12/7/2022, UBND huyện giao UBND xã Tây Giang tiếp tục kiểm tra theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 923/UBND-TH ngày 07/7/2022. Qua kiểm tra thực tế nhận thấy, tại khu vực chăn nuôi không có hiện tượng nước thải ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm môi trường, không có nước thải chảy ra đường dân sinh gần kề.

Về nội dung ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Tây Giang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động chăn nuôi của ông Nguyễn Âu theo quy định; trường hợp nếu phát hiện hộ ông Nguyễn Âu trong quá trình hoạt động chăn nuôi xả thải nước thải, phân heo ra các khu vực dân cư và đường dân sinh xung quanh sẽ xác lập hồ sơ và xử lý đúng theo quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực chăn nuôi.

***(72) Cử tri xã Bình Tường kiến nghị:*** Công trình kênh tưới Thượng Sơn đã được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng được 5 năm, Nhà nước đã thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ của người dân để điều chỉnh diện tích đất thu hồi xây dựng, nhưng đến nay chưa cấp trả lại giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân.

***Trả lời:***

Thực hiện Điều 69 Luật Đất đai năm 2013, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND xã Bình Tường hoàn thành việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng dự án công trình phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện đồng thời với việc thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định. Tuy nhiên, đến nay có các trường hợp đã thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ của người dân để điều chỉnh diện tích đất thu hồi xây dựng nhưng chưa cấp trả lại giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân, UBND huyện giao UBND Bình Tường khẩn trương rà soát danh sách các hộ dân chưa được cấp trả lại giấy chứng nhận QSDĐ tổng hợp và trình hồ sơ cho các ngành chức năng có liên quan để được giải quyết; đồng thời giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp giải

quyết dứt điểm tình trạng chậm trễ cấp trả lại giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân.

*(73) Cử tri xã Bình Tường phản ánh: Hiện nay rác thải công nghiệp từ ngành sản xuất giày da và một số cơ sở may gia công rất khó xử lý và tiêu hủy; kiến nghị các ngành chức năng cần có biện pháp thu gom, xử lý loại rác thải này để bảo vệ môi trường.*

**Trả lời:**

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì các cơ sở may gia công nằm xen kẽ trong khu dân cư thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã. Mặt khác, ngày 12/07/2022, UBND huyện phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định triển khai tổ chức tập huấn triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ, công chức các xã, thị trấn để nắm bắt và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Vì vậy, về ý kiến phản ánh của cử tri, trong thời gian đến UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn (trong đó có xã Bình Tường) tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các cơ sở may gia công nằm xen kẽ trong khu dân cư để yêu cầu các đơn vị này thực hiện thủ tục đăng ký môi trường và thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý chất thải trong quá trình hoạt động sản xuất đảm bảo theo quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

*(74) Cử tri khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý cấp và thoát nước huyện tăng chuyển thu gom rác thải ở các tuyến đường nội thị và không vứt bao đựng rác bừa bãi xuống đường làm mất vệ sinh, mỹ quan đường phố.*

**Trả lời:**

Thời gian thu gom rác thải hiện đang thực hiện trên các tuyến đường nội thị như sau:

- Thứ 2,4,6: Lịch trình lần lượt theo các tuyến:

+ Buổi sáng: Đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi đến tới Công ty May Nhà Bè, đường Trần Hưng Đạo đến các tụ điểm đường Phan Đình Phùng, đường Ngọc Hồi, đường Võ Xán, đường Quang Trung, đường Bùi Thị Xuân, khách sạn Hiếu Ngọc.

+ Buổi chiều: Đường Quang Trung (nếu còn sót), khu Siêu thị đoạn dưới ngã tư đường Thuận Ninh, đường Phan Đình Phùng nối dài đến ngã tư Bùi Thị Xuân, nhà hàng Thanh Thanh, Chợ Phú Phong.

- Thứ 3,5,7: Lịch trình lần lượt theo các tuyến:

+ Buổi sáng: Khu vực Siêu thị đoạn trên ngã tư đường Thuận Ninh đến đường Phan Đình Phùng, đường Thanh Niên (hẻm 03 Quang Trung), đường

Nguyễn Thiện Thuật, đường Võ Văn Đồng, đường Trần Quang Diệu, đường Đống Đa, đường Mai Xuân Thưởng, đường Trần Quang Diệu.

+ Buổi chiều: Đường Nguyễn Sinh Sắc, đường Ngô Thị Nhậm, đường Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Thị Hồng Bông đến Trung tâm Y tế huyện, đường Lý Thới, đường Nguyễn Lữ, Chợ Phú Phong.

- Thứ 5, Chủ nhật: Lịch trình lần lượt theo các tuyến đường như sau Đường Nguyễn Lữ đến Hợp tác xã nông nghiệp, hẻm 228 Quang Trung đến nhà máy gạo ông Khoa, đường 31/3 và trước UBND huyện.

Đối với kiến tổ thu gom rác thải bỏ lại các bao đựng rác bừa bãi xuống đường làm mất vệ sinh, mỹ quan đường phố: Lý do tổ thu gom trả bao đựng rác lại là theo yêu cầu của người dân nhưng không lấy kịp, vì một số hộ dân đi không có ở nhà. Trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Phú Phong và Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện triển khai đến các khối phố để vận động người dân bỏ rác thải vào bì nhựa để không còn trả lại bao, đồng thời thống nhất những nơi công cộng để các thùng rác tạo điều kiện cho bà con Nhân dân bỏ rác sẽ đảm bảo vệ sinh và tạo điều kiện để các xe đẩy thu gom ở các hẻm tập trung cho xe chuyên dùng đến thu gom, hạn chế tối đa việc vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

*(75) Cử tri xã Bình Nghi phản ánh: Các chủ trại nuôi heo của người dân xã Tây Xuân lợi dụng khi có trời mưa xả thải theo nước mưa ra đầu nguồn suối Nước Xanh của thôn 1, xã Bình Nghi gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị lãnh đạo huyện chỉ đạo xã Tây Xuân và các ngành chức năng có biện pháp xử lý.*

**Trả lời:**

- Đối với hoạt động chăn nuôi heo của người dân tại thôn Phú An, xã Tây Xuân (khu vực tiếp giáp với suối Nước Xanh của thôn 1, xã Bình Nghi); UBND huyện có Thông báo số 66/TB-UBND ngày 12/7/2018 và Công văn số 476/UBND-KTN ngày 06/8/2019 chỉ đạo UBND xã Tây Xuân kiểm tra, xử lý đối với việc sử dụng đất sai mục đích của các hộ dân đang hoạt động chăn nuôi và tăng cường công tác kiểm tra xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp chăn nuôi vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định.

- Về ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện giao Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện phối hợp với UBND xã Tây Xuân kiểm tra, giải quyết. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã có Văn bản số 147/TNMT-MT ngày 08/7/2022 đề nghị UBND xã Tây Xuân kiểm tra hoạt động chăn nuôi heo tại thôn Phú An, xã Tây Xuân theo ý kiến phản ánh của cử tri. Theo đó, UBND xã Tây Xuân đã tiến hành kiểm tra thực tế và có Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 12/7/2022, cụ thể: Hiện nay, tại khu vực này có 04 hộ đang hoạt động chăn nuôi, nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi của 04 hộ này được thu gom về các hồ lắng để xử lý, không có xả thải trực tiếp ra suối Nước Xanh, thôn 1, xã Bình Nghi. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết trời mưa nên phát sinh một lượng nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất thải phát sinh từ khu vực chăn nuôi ra suối Nước Xanh theo như phản ánh của cử tri. Về việc này, UBND xã Tây Xuân đã yêu cầu 04 hộ đang

hoạt động chăn nuôi heo cam kết không được tái đàn để tiếp tục hoạt động chăn nuôi.

**(76) Cử tri xã Bình Tân tiếp tục kiến nghị:** Về việc khu chăn nuôi tập trung xã Bình Tân ảnh hưởng đến môi trường thôn Hòa Mỹ, xã Bình Thuận; qua ý kiến trả lời của UBND huyện tại Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 4 HĐND huyện, các hộ chăn nuôi tại điểm chăn nuôi tập trung xã Bình Tân đều đã đầu tư các công trình, hệ thống xử lý chất thải theo quy định, tuy nhiên hiện nay tình trạng ô nhiễm không khí (mùi hôi) còn rất nhiều, ảnh hưởng đến bà con thôn Hòa Mỹ. Cử tri đề nghị UBND huyện cho biết hướng xử lý tiếp theo của huyện như thế nào và khi nào giải quyết dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm môi trường ở khu chăn nuôi này.

**Trả lời:**

Hiện nay, Điểm chăn nuôi tập trung xã Bình Tân có 05 hộ chăn nuôi heo, cụ thể:

- Hộ ông Ngô Đình Sa Vi: Đã đầu tư xây dựng 04 dãy chuồng trại với tổng diện tích 8.000m<sup>2</sup>. Năm 2021, trong quá trình chăn nuôi heo hộ ông Ngô Đình Sa Vi đã xây lắp, lắp đặt đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, do đó UBND tỉnh đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Ngô Đình Sa Vi với số tiền 70 triệu đồng (*Quyết định số 2488/QĐ-XPVPHC ngày 22/6/2021*) và đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 4,5 tháng. Sau khi bị xử lý, hộ ông Ngô Đình Sa Vi đã xây dựng, lắp đặt hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải sau Biogas với công suất 100m<sup>3</sup>/ngày-đêm và bể Biogas có dung tích 3.394,2m<sup>3</sup> và đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Hiện tại, hộ đang thả heo nuôi với số lượng 850 con heo thịt, trọng lượng khoảng 7kg/con.

- Hộ ông Nguyễn Thanh Phong: Đã đầu tư 03 dãy chuồng trại với tổng diện tích 4.500m<sup>2</sup> thành trại kín. Năm 2021, trong quá trình chăn nuôi, hộ đã xây lắp, lắp đặt đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường, do đó UBND tỉnh đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ chăn nuôi Nguyễn Thanh Phong với số tiền 70 triệu đồng (*Quyết định số 2489/QĐ-XPVPHC ngày 22/6/2021*). Hộ chăn nuôi của ông Nguyễn Thanh Phong đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đủ điều kiện để vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải trong vòng 06 tháng kể từ ngày 22/9/2021 (*Văn bản số 2401/STNMT-CCBVMT ngày 22/9/2021*). Tháng 3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra lấy mẫu đột xuất việc vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải, kết quả lấy mẫu đạt theo quy định. Hiện tại, hộ đang thả heo nuôi với số lượng 1.500 con heo thịt, trọng lượng khoảng 16kg/con.

- Hộ ông Trần Thanh Tùng: Đã đầu tư 02 dãy chuồng trại với diện tích khoảng 900m<sup>2</sup>. Hiện đang thả heo nuôi với số lượng 140 con heo thịt, 60 con heo nái. Hộ đã đầu tư xây dựng 01 hầm Biogas bạt nhựa HDPE có dung tích 250m<sup>3</sup> và 01 hồ chứa lớt bạt nhựa HDPE. Trong quá trình chăn nuôi, hộ đã lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định.

- Hộ bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên: Đã đầu tư xây dựng 02 dãy chuồng trại với diện tích 507m<sup>2</sup>. Hiện đang thả heo nuôi với số lượng 55 con heo thịt, 08 con heo nái. Hộ đã đầu tư xây dựng 01 Hầm Biogas bạt nhựa HDPE dung tích khoảng 250m<sup>3</sup> (10x5x5) và 01 hồ chứa lót bạt nhựa HDPE có dung tích 720m<sup>3</sup> (12x12x5). Trong quá trình chăn nuôi, hộ đã lập Kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

- Hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh: Đã xây dựng 02 chuồng trại chăn nuôi heo, chuồng thứ 1 diện tích xây dựng 200m<sup>2</sup>, chuồng thứ 2 diện tích xây dựng 280m<sup>2</sup>. Hiện đang thả heo nuôi với số lượng 50 con heo thịt, 06 con heo nái. Trong quá trình chăn nuôi heo nước thải và phân heo phát sinh được thu gom về 01 hồ lắng (gồm 4 ngăn có nắp đậy) để lắng phân, sau đó nước thải đi qua 03 hầm Biogas composite (với tổng dung tích 27m<sup>3</sup>) để xử lý.

Thời gian tới, UBND huyện giao UBND xã Bình Tân phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của các hộ chăn nuôi, đề nghị các hộ chăn nuôi giảm đàn để giảm tình trạng ô nhiễm và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để có hướng xử lý.

*(77) Cử tri thôn Thuận Ninh, xã Bình Tân phản ánh: Hộ ông Lê Văn Muộn nuôi heo với số lượng lớn (khoảng 200 con) gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, ảnh hưởng sức khỏe của Nhân dân. Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng trên.*

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Bình Tân kiểm tra, giải quyết, kết quả như sau: Ngày 07/7/2022, UBND xã Bình Tân đã thành lập tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế việc chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường của hộ ông Lê Văn Muộn ở thôn Thuận Ninh. Đây là hộ chăn nuôi mới phát sinh trên địa bàn thôn Thuận Ninh, tại thửa đất số 282, tờ bản đồ số 16, diện tích 2213m<sup>2</sup> (300m<sup>2</sup> đất ONT, 1913m<sup>2</sup> đất HNK) ông Lê Văn Muộn đã nhận chuyển nhượng lại từ hộ ông Phan Văn Bé và đã đầu tư 02 chuồng trại chăn nuôi với tổng diện tích xây dựng là 160 m<sup>2</sup>, 02 chuồng có diện tích bằng nhau mỗi chuồng 80m<sup>2</sup> (8x10) m. Hiện tại, hộ ông Lê Văn Muộn đang thả heo nuôi với số lượng 137 con. Trong đó: 02 con heo nái, 56 con heo thịt trọng lượng 65kg/con, 79 con heo thịt trọng lượng 20kg/con. Trong quá trình chăn nuôi, hộ chưa đầu tư xây dựng công trình Biogas, nước thải chăn nuôi heo được xả thải trực tiếp ra hố đất tự đào và bơm tưới cỏ trồng xung quanh chuồng trại chăn nuôi. UBND xã Bình Tân đã buộc hộ gia đình cam kết sau khi xuất bán hết lứa heo thịt hiện đang nuôi phải tạm dừng hoạt động chăn nuôi và đầu tư xây dựng Biogas phù hợp với số lượng vật nuôi và chăn nuôi đúng theo quy mô nông hộ.

*(78) Cử tri xã Bình Hoà kiến nghị: UBND huyện cần có ý kiến lên UBND tỉnh để không gia hạn cho phép hoạt động khai thác cát trên dòng sông tại mỏ cát giáp ranh giữa thôn Đông Hòa và khối Thuận Nghĩa. Vì trong thời gian qua, tình trạng khai thác cát làm ảnh hưởng lớn một số công trình dân sinh và môi trường.*

**Trả lời:**

- Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Hà Nội được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (cát xây dựng) số 52/GP-UBND ngày 01/7/2020, với diện tích 26,9 ha tại bãi bồi sông Kôn, thuộc địa phận xã Bình Hòa, xã Tây Xuân và thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn và Quyết định cho thuê đất số 4648/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 với diện tích 8,33ha tại bãi bồi sông Kôn, thuộc địa phận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Công suất khai thác 100.000m<sup>3</sup>/năm. Thời gian khai thác 02 năm. Hiện nay, giấy phép khai thác khoáng sản (cát xây dựng) của Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Hà Nội đã hết hạn theo quy định.

- Về ý kiến kiến nghị của cử tri xã Bình Hòa, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra cụ thể để tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về nội dung gia hạn giấy phép khai thác cát của Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Hà Nội.

*(79) Cử tri thôn Thuận Hiệp, xã Bình Thuận kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng liên hệ với huyện Phù Cát để tạo điều kiện cho việc cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình ở thôn Thuận Hiệp đang sản xuất trên các diện tích đất thuộc địa phận thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát (theo lưới tọa độ VN 2000).*

**Trả lời:**

Việc xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất thuộc địa phận quản lý của huyện Phù Cát thực hiện theo nguyên tắc sau: Bà con Nhân dân sử dụng đất thuộc địa phận quản lý của thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát thì liên hệ tại địa phương nơi có đất (UBND thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) để được hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền. UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu văn bản gửi huyện Phù Cát để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Nhân dân.

*(80) Cử tri thôn M6, xã Bình Tân phản ánh: Các cấp có thẩm quyền hoàn thành các thủ tục cấp chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho Nhân dân thôn M6 đã đề nghị. Bà con kiến nghị nhiều năm nhưng đến nay chưa được giải quyết.*

**Trả lời:**

Thực hiện Công văn số 4562/UBND-KT ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân thôn M6, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn. UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần tư vấn Đạt Phương thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân tại thôn M6, xã Bình Tân. Hiện tại, đơn vị tư vấn đã hoàn thành xong công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định thẩm định, phê duyệt. Đồng thời, hiện nay đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con Nhân dân.

Trên cơ sở hồ sơ địa chính đã được lập, phê duyệt và kết quả niêm yết công khai của UBND xã Bình Tân kèm theo Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 18/5/2022 của UBND xã; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã trình UBND huyện phê duyệt danh sách đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Tờ trình số 153/TTr-TNMT ngày 08/6/2022 về việc đề nghị phê duyệt danh sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân thôn M6, xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, hiện nay đang được UBND huyện xem xét để phê duyệt theo quy định, thời gian hoàn thành trong năm 2022.

*(81) Cử tri thôn Thuận Nhứt, xã Bình Thuận kiến nghị: UBND huyện cho biết kết quả xử lý trường hợp ông Nguyễn Văn Xướng chiếm dụng đất, trồng cây từ nhiều năm nhưng đến nay chưa giải quyết dứt điểm.*

**Trả lời:**

Trường hợp ông Nguyễn Văn Xướng, UBND huyện đã ban hành Quyết định thu hồi đất và giao cho UBND xã Bình Thuận quản lý theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số 5661/UBND-KT ngày 19/10/2017 về việc chủ trương xây dựng phương án giao rừng và đất lâm nghiệp do UBND xã quản lý cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân quản lý; Công văn số 3834/UBND-KT ngày 05/7/2019 về việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Tây Sơn đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 608/UBND-KTN ngày 12/10/2017 về việc rà soát, lập phương án giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân. UBND xã Bình Thuận đã xây dựng Phương án quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3470/QĐ-UBND ngày 28/7/2020. Hiện nay, UBND xã đang tổ chức thực hiện Phương án, trong đó có diện tích đất UBND do UBND huyện quyết định thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Xướng giao cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định.

**6. Lĩnh vực điện**

*(82) Cử tri thôn Hữu Giang, xã Tây Giang kiến nghị: Nhà nước tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu vực bờ kè sông Kôn, tuy nhiên có rất nhiều hộ dân đã và đang có nhu cầu xây nhà ở dọc bờ kè sông Kôn nhưng hệ thống lưới điện cách khu dân cư rất xa. Kiến nghị Điện lực Phú Phong mở rộng hệ thống trụ để cung ứng điện thấp sáng cho Nhân dân tại khu vực này.*

**Trả lời:**

Khi lập quy hoạch phát triển quỹ đất, đặc biệt là xây dựng khu dân cư, cơ quan có thẩm quyền đã có quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật để đồng bộ theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tuy nhiên, Điện lực Phú Phong đến hiện trường kiểm tra, khu đất mới mà cử tri kiến nghị, hiện chỉ có 02 hộ dân đã xây dựng nhà ở. Vì mật độ dân cư thưa thớt nên chưa đảm bảo tiêu chí đầu tư ở thời điểm hiện nay. Về lâu dài Điện lực sẽ đề xuất Công ty Điện lực Bình Định đầu tư nếu dân cư tập trung đông đúc đồng thời đảm bảo các tiêu chí hiệu quả về vốn đầu tư và phù hợp với quy hoạch địa phương.

**(83) Cử tri thôn Hữu Giang, Tả Giang 1 và Tả Giang 2, xã Tây Giang phản ánh:** Điện lực Phú Phong nên thông báo mức giá tiêu thụ điện của hộ gia đình trên phiếu thu tiền điện, vì hiện nay ngành điện lực thu tiền một mức trực tiếp qua thẻ không thể hiện được thông số bậc thang, người dân không kiểm soát được kinh phí chi trả. Đề nghị Điện lực Phú Phong niêm yết công khai bảng giá thu tiền điện tại các điểm thu tiền điện.

**Trả lời:**

Thực hiện hóa đơn điện tử theo chủ trương Chính phủ, từ năm 2015 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chuyển đổi hóa đơn tiền điện qua hình thức hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử được lưu trên mạng và trên hóa đơn điện tử có thể hiện chi tiết đầy đủ như: Chỉ số đầu, chỉ số cuối, điện tiêu thụ và đơn giá theo định mức từng bậc, tổng số tiền phải thanh toán.

Khi khách hàng thanh toán tiền điện tại các điểm thu tập trung cũng như các điểm thu của các tổ chức thu hộ chỉ nhận được phiếu thu và trên đó chỉ thể hiện các thông tin về chỉ số đầu, chỉ số cuối, sản lượng, tổng tiền thanh toán hoặc nhận được tin nhắn SMS nhằm mục đích xác nhận khách hàng đã thanh toán tiền điện.

Khách hàng muốn xem chi tiết tiền điện có thể hiện đầy đủ: chỉ số đầu, chỉ số cuối, điện tiêu thụ và đơn giá theo định mức từng bậc, tổng số tiền phải thanh toán trên hóa đơn điện tử bằng 1 trong 3 cách sau:

- Qua email mà khách hàng đã đăng ký với Điện lực.
- Hoặc qua App/website EVNCPC CSKH trên điện thoại hoặc trên website chăm sóc khách hàng tại địa chỉ <http://cskh.cpc.vn>
- Hoặc qua Zalo EVNCPC CSKH. Trường hợp gặp khó khăn trong việc cài đặt, đề nghị quý khách hàng liên hệ với Điện lực Phú Phong hoặc qua số điện thoại 19001909 để được hỗ trợ.

**(84) Cử tri xã Vĩnh An phản ánh:** Điện lực Phú Phong kiểm tra, điều chỉnh hệ thống trụ điện được trông quá thưa và thấp không bảo đảm an toàn cho bà con đoạn đường từ nhà Văn hóa xã Vĩnh An đến khu vực Ca Te, làng Kon Mon.

**Trả lời:**

Đường dây điện mà cử tri kiến nghị là đường dây hạ áp, sau công tơ thuộc tài sản của khách hàng sử dụng điện. Điện lực đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra thực tế hiện trường và nhắc nhở khách hàng thường xuyên kiểm tra lưới điện, tu bổ, sửa chữa kịp thời và có giải pháp nâng chiều cao đường dây sau công tơ để đảm bảo vận hành an toàn.

Để đảm bảo an toàn điện cho đường dây sau công tơ thuộc tài sản khách hàng sử dụng điện, đề nghị quý khách hàng sử dụng điện “*Chịu trách nhiệm quản lý tài sản, đảm bảo an toàn đối với đường dây dẫn điện từ sau thiết bị đo đếm điện năng mua điện đến nơi sử dụng điện*”.

Khoảng cột 105/8 đến 105/9 thuộc trạm biến áp Kon Giọt có độ võng thấp: Điện lực đã có kế hoạch lắp chụp đầu cột để nâng chiều cao, dự kiến thực hiện trong tháng 8/2022.

**(85) Cử tri thôn Hòa Trung, xã Bình Tường phản ánh:** Hiện nay hệ thống điện phục vụ sinh hoạt của người dân đoạn từ nhà ông Khải đến nhà bà Gái thuộc xóm 11, thôn Hòa Trung đã bị xuống cấp. Đề nghị ngành điện kiểm tra nâng cấp để đảm bảo an toàn cho người dân.

**Trả lời:**

Hệ thống điện mà cử tri đề cập là đường dây sau công tơ do người dân tự trồng để kéo điện về nhà. Việc đầu tư lưới hạ áp vào sâu trong khu dân cư theo đề xuất của cử tri: Điện lực Phú Phong sẽ trình Công ty Điện lực Bình Định xem xét đầu tư nếu đảm bảo tiêu chí về vốn và hiệu quả sau đầu tư.

Tương tự như kiến nghị nêu trên: Để đảm bảo an toàn điện cho đường dây sau công tơ thuộc tài sản khách hàng sử dụng điện, đề nghị quý khách hàng sử dụng điện “*Chịu trách nhiệm quản lý tài sản, đảm bảo an toàn đối với đường dây dẫn điện từ sau thiết bị đo đếm điện năng mua điện đến nơi sử dụng điện*”.

**(86) Cử tri khối 1A, thị trấn Phú Phong phản ánh:** Điện lực Phú Phong sớm thay mới các trụ điện ở tổ 3, khối 1A đoạn từ nhà ông Dũng đến nhà ông Trung. Vì hiện nay khu vực này còn dùng các trụ điện cũ, gây mất an toàn cho bà con nhân dân.

**Trả lời:**

Điện lực đã cử nhân viên kiểm tra, hiện tại đường dây đang sử dụng cột bê tông tự đúc và dây dẫn bọc loại cáp vặn xoắn ABC để cấp điện cho 4 hộ. Đường dây đang vận hành an toàn.

Việc đầu tư lưới điện nhằm thay thế lưới điện hiện có, Điện lực Phú Phong sẽ trình đề Công ty Điện lực Bình Định xem xét đầu tư nếu đảm bảo các tiêu chí về vốn và hiệu quả đầu tư ở những năm tiếp theo.

**(87) Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị:**

\* Điện lực Phú Phong sớm san lấp các hố trụ điện ở thôn 2 và thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi để trả lại mặt bằng cho địa phương, tránh nguy cơ gây tai nạn cho người dân; đồng thời có kế hoạch hỗ trợ, bồi thường cho người dân khi thi công các công trình của ngành điện ảnh hưởng đến diện tích ruộng, đất ... của người dân.

**Trả lời:**

Các hố chưa lấp và ý kiến bồi thường đất, ruộng, hoa màu ... theo kiến nghị của cử tri thuộc dự án JICA đang triển khai thi công cải tạo đường dây nhằm đảm bảo cung cấp điện tốt hơn cho nhân dân trong khu vực. Việc hoàn trả mặt bằng sẽ được thực hiện khi hoàn thành công trình. Công tác bồi thường ruộng, đất, hoa màu ... đề nghị hộ dân bị ảnh hưởng làm việc trực tiếp với đơn vị thi công tại hiện trường để báo chủ đầu tư hỗ trợ, bồi thường theo quy định.

\* *Đoạn đường điện thuộc xóm Ranh Giới, thôn 3, xã Bình Nghi (đoạn từ QL 19 đi Gò Nồng) không đảm bảo an toàn do trụ điện được trồng tạm bợ, thấp, đường dây điện đấu nối chằng chịt. Đề nghị ngành điện có kế hoạch khắc phục hoặc đầu tư xây lắp mới hệ thống điện khu vực này.*

**Trả lời:**

Kiến nghị này Điện lực đã trả lời trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI năm 2020, nội dung trả lời như sau:

Điện lực đã khảo sát thực tế hiện trường. Theo ý kiến cử tri đề xuất là xây dựng bổ sung lưới điện từ cột cuối lưới hạ áp hiện có đến đồng Lỗ Thô (khoảng 500m để cấp điện cho khoảng 10 hộ) Điện lực Phú Phong sẽ trình Công ty Điện lực Bình Định xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 nếu đảm bảo các tiêu chí về vốn và hiệu quả đầu tư.

*(88) Cử tri thôn Phú Lạc, xã Bình Thành kiến nghị: Điện lực Phú Phong sớm có kế hoạch di dời 09 trụ điện nằm trong lòng hồ Đập dâng Văn Phong gây nguy hiểm cho các hộ dân sinh sống khu vực xóm Bình Đôn, thôn Phú Lạc.*

**Trả lời:**

Kiến nghị này Điện lực đã trả lời sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XI năm 2019, nội dung trả lời như sau:

Đường dây mà cử tri đề cập là đường dây hạ áp (0,2kV) thuộc trạm biến áp Bình Đôn. Tại đoạn đường dây có móng cột ngập nước, đường dây chạy độc lập (bên kia đường, xa nhà dân) nên không ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của bà con xung quanh.

Việc di dời đoạn đường dây khu vực ngập nước nêu trên ở thời điểm hiện nay là chưa cần thiết, bởi khi chuyển đường dây sang bên này đường thì sẽ nằm trong đất nhà dân do đó cần có sự đồng thuận của người dân đồng thời nguồn vốn rất khó khăn hiện nay cần thiết dành để đầu tư cho các khu vực chưa có điện, điện yếu, nguy cơ mất an toàn cao.

Đoạn đường dây khu vực có móng cột ngập nước và các khu vực lân cận, Điện lực Phú Phong sẽ bố trí nhân lực thường xuyên kiểm tra để đảm bảo đường dây luôn vận hành an toàn.

*(89) Cử tri thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành kiến nghị: Điện lực Phú Phong trước khi tiến hành thay công tơ điện mới phải thông báo cho chủ sử dụng điện được biết về thời gian và thông tin chỉ số điện tiêu dùng để đảm bảo tính minh bạch về lượng điện người dân tiêu thụ được chuyển tiếp từ công tơ cũ sang công tơ mới.*

**Trả lời:**

Khi thực hiện thay thế công tơ điện luôn có sự chứng kiến của khách hàng sử dụng điện để xác nhận chỉ số tháo và chỉ số treo để làm cơ sở tính toán điện năng sử dụng điện, có lập biên bản treo tháo và có chữ ký của hai bên, mỗi bên giữ 1 bản. Mặt khác, quý khách hàng sử dụng điện vẫn có thể kiểm soát chỉ số công tơ

trực tiếp trên website chăm sóc khách hàng của Ngành điện, địa chỉ <http://cskh.cpc.vn>

**(90) Cử tri thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành phản ánh:** Hiện nay, tuyến đường điện tại xóm Ngãi Bình, thôn Kiên Ngãi đã được ngành điện đầu tư lắp mới tuyến điện 0,4Kw nhưng đến nay các công tơ điện chưa được đấu nối đến tuyến đường điện mới nói trên. Đề nghị Điện lực Phú Phong sớm chuyển công tơ điện đấu nối đến đường dây mới cho các hộ dân xóm Ngãi Bình sử dụng.

**Trả lời:**

Quy mô của dự án là đầu tư lưới điện vào khu dân cư, nay dự án đã kết thúc. Việc chuyển công tơ sang đường dây mới, để công tơ về gần từng nhà theo yêu cầu thì người dân liên hệ trực tiếp với Điện lực để khảo sát và thực hiện di dời.

**(91) Cử tri xã Bình Thành và cử tri thôn M6 và thôn Phú Hưng, xã Bình Tân kiến nghị:** Điện lực Phú Phong phối hợp với Bưu điện huyện Tây Sơn bố trí thêm nhân viên hoặc tăng số lần thu tiền điện theo định kỳ tại các thôn. Vì thời gian qua, nhân viên thu theo định kỳ chỉ có 01 ngày/thôn/tháng; số lượng nhân viên ít, quy trình thu chậm nên Nhân dân đến nộp tiền phải chờ đợi rất lâu. Điện lực Phú Phong cần phải tăng thêm thời gian thu tiền điện hàng tháng ở 2 thôn M6 và Phú Hưng và phải có thông báo thời gian thu cụ thể.

**Trả lời:**

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác thu nộp tiền điện, Ngành điện đã và đang hợp đồng với rất nhiều tổ chức thu hộ tiền điện như: tất cả các Bưu điện trên địa bàn, Bưu điện văn hóa xã, Ngân hàng, Cửa hàng Viettel, Cửa hàng Điện máy xanh,... Ngoài ra khách hàng có thể thanh toán tiền điện bằng hình thức không dùng tiền mặt cụ thể: Quý khách hàng có thể đăng ký trích tự động qua tài khoản tại ngân hàng. Qua ví điện tử (Vnpay, Payoo; Viettel Pay; Vimo, Momo, Airpay, Mobile-Money).

Điện Lực Phú Phong phối hợp với Bưu điện huyện Tây Sơn thực hiện gửi thông báo thời gian thu tiền điện cụ thể tại các điểm thu ở các thôn, nhằm đảm bảo không bị đông người và khách hàng không phải chờ đợi lâu, rất mong khách hàng thực hiện nộp tiền theo thời gian đã thông báo.

Ngoài thời gian thông báo trên, khi nhận được tin nhắn thông báo tiền điện, khách hàng có thể nộp tiền điện trước tại các điểm thu trong tất cả các điểm thu, kênh thu và hình thức thu nêu trên không cần phải chờ đến ngày thu tập trung như lâu nay.

**(92) Cử tri thôn An Hội, xã Bình Tân và cử tri thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành kiến nghị:** Điện lực Phú Phong bổ sung thêm tuyến dây điện hạ thế từ xóm 04 đến khu vực Gò Dày, thôn An Hội, xã Bình Tân để phục vụ nhu cầu lắp đặt, sử dụng của bà con. Điện lực Phú Phong khảo sát, đầu tư hệ thống lưới điện 0,4Kw cho các hộ dân thuộc khu vực Dốc Nhãn, xóm Ngãi Long, thôn Kiên Ngãi. Vì hiện nay, các hộ dân sống khu vực này tự đầu tư hệ thống trụ và dây, điểm đấu nối cách

*xa khu dân cư nên không đảm bảo an toàn, rất nguy hiểm vào mùa mưa và lượng điện tiêu hao, thất thoát cao.*

**Trả lời:**

Khu vực Gò Dày hiện nay có khoảng 5-6 hộ sinh sống, nhà cửa thưa thớt. Các hộ đang sử dụng điện ổn định từ công tơ điện được đặt tại cột cuối của nhánh hạ áp.

Khu dân cư Dốc Nhẫn, xóm Ngãi Long, xã Bình Thành: Ngành điện đã đầu tư xây dựng lưới mới, đường dây được đóng điện đưa vào vận hành năm 2021 (chỉ còn rất ít hộ ở xa, không thể xây dựng đường dây đến từng nhà) và hiện nay đường dây đang vận hành an toàn, ổn định.

Việc đầu tư lưới hạ áp chiều dài lớn nhưng chỉ cấp điện cho một số ít hộ dân như đã nêu trên, ở thời điểm hiện nay sẽ không đảm bảo tiêu chí về vốn và hiệu quả đầu tư nên không được Công ty chấp thuận.

*(93) Cử tri xã Bình Hòa phản ánh: Hệ thống lưới điện xóm 4, thôn Vĩnh Lộc và xóm 1, thôn Vân Tường (đoạn Tháp Dương Long) hiện nay đã xuống cấp, đề nghị Điện lực Phú Phong cho khảo sát, tu sửa để đảm bảo an toàn.*

**Trả lời:**

Xóm 4, thôn Vĩnh Lộc: Tại khu vực này có 18 khách hàng đang sử dụng điện từ cột 26/41/2 bằng cách đấu chuyen.

Xóm 1, thôn Vân Tường: Đang sử dụng điện từ đường dây 0,2kV cáp vặn xoắn ABC men theo đất ruộng để cấp điện cho 16 hộ.

Điện lực sẽ trình Công ty xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng nếu đảm bảo các tiêu chí về vốn và hiệu quả đầu tư.

*(94) Cử tri xã Tây Bình phản ánh: Điện lực Phú Phong sớm có kế hoạch di dời hệ thống điện cao thế không còn sử dụng nằm trong diện tích đất của ông Trương Đình Cư ở xóm 12, thôn An Chánh, xã Tây Bình. Cách đây hơn 30 ngày, ông Trương Đình Cư đã gửi đơn đến Điện lực Phú Phong đề nghị giải quyết tình trạng nêu trên, nhưng chưa thấy đơn vị trả lời cụ thể.*

**Trả lời:**

- Đường dây trung áp và TBA Gò Gai do địa phương đầu tư xây dựng năm 1995 để cấp điện cho bà con Nhân dân trong khu vực và bàn giao cho Ngành điện quản lý năm 2001 với khối lượng là 03 trạm biến áp và 3,02 km đường dây trung áp.

- Việc thu hồi đường dây làm giảm chiều dài, giảm khối lượng vật tư, thiết bị và liên quan đến công tác quản lý tài sản nên Điện lực không thể thực hiện thu hồi ngay mà đang triển khai kiểm, đếm khối lượng thu hồi để trình cấp trên xem xét.

- Khi có ý kiến chỉ đạo, Điện lực sẽ trực tiếp thông báo để ông Trương Đình Cư và chính quyền địa phương biết.

**(95) Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị:** UBND huyện và Điện lực Phú Phong đầu tư 300m đường dây 0,4Kw cung cấp điện cho khu vực xóm 4, thôn Hòa Mỹ và đầu tư tuyến điện 500m cho xóm 6, thôn Thuận Nhứt (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Minh đến giáp kênh Thuận Ninh) để phục vụ bà con về nhu cầu bơm tưới cho các diện tích sản xuất nông nghiệp.

**Trả lời:**

Việc đầu tư đường dây hạ áp nhằm mục đích phục vụ bơm tưới rau, màu ... cho từng hộ dân sẽ không đem lại hiệu quả đầu tư, vì suất đầu tư đầu lớn, phụ tải số lượng ít, năm phân tán nên Công ty không chấp thuận đầu tư trong giai đoạn hiện nay do không đảm bảo tiêu chí đầu tư (nguồn vốn vay thương mại).

**(96) Cử tri xã Tây An kiến nghị:** Điện lực Phú Phong kiểm tra, khảo sát và đầu tư xây dựng đường điện đến khu vực Xóm 1, thôn Mỹ Đức và một số khu vực khác trên địa bàn xã Tây An để đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho Nhân dân.

**Trả lời:**

- Hiện các hộ dân trong khu vực đều đang sử dụng điện ổn định từ lưới hạ áp hiện có để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho gia đình, cụ thể: 25 khách hàng nhận điện từ cột 106/12 và 18 khách hàng nhận điện từ cột 106/15 thuộc Trạm biến áp Mỹ Đức 2.

- Nguồn vốn vay để đầu tư xây dựng năm 2023 đã được Tổng Công ty phê duyệt rất hạn chế nên việc đầu tư thêm lưới hạ áp theo kiến nghị, Điện lực sẽ trình đề Công ty xem xét đầu tư nếu đảm bảo các tiêu chí về vốn và hiệu quả đầu tư ở những năm tiếp theo.

## II. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI

### 1. Chế độ, chính sách

**(97) Cử tri xã Tây Thuận và xã Tây Giang phản ánh:** Trong thời gian qua, địa điểm để nhận chi trả tiền trợ cấp hàng tháng cho đối tượng người cao tuổi chưa được thuận tiện, do đó đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng thống nhất với ngành bưu điện chuyển địa điểm về Nhà văn hóa của thôn để bảo đảm tính nhanh chóng, thuận tiện và kịp thời.

**Trả lời:**

UBND huyện giao Phòng Lao động - TB&XH huyện kiểm tra và xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri như sau: Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Phương án chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, Phòng Lao động - TB&XH huyện ký hợp đồng thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội với Bưu điện huyện. Địa điểm chi trả tại Trụ sở Bưu điện văn hóa các xã, thị trấn, vị trí giao thông thuận tiện, đảm bảo thuận lợi cho đối tượng tiếp cận dịch vụ. Thời gian chi trả từ ngày 10 hàng tháng. Riêng các đối tượng thường trú tại thôn Hữu Giang, xã Tây Giang sẽ được nhân viên chi trả tại trụ sở thôn Hữu Giang để thuận tiện cho đối tượng nhận trợ cấp. Hiện nay, mỗi Bưu điện văn hóa xã chỉ có 01 nhân viên chi trả nên không đảm bảo việc chi trả

đến từng thôn, làng, khối phố của huyện. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện yêu cầu Phòng Lao động - TB&XH huyện làm việc với UBND các xã, thị trấn và Bưu điện huyện rà soát những thôn, làng, khối phố có đường giao thông không thuận lợi để đến điểm chi trả thì sẽ thực hiện chi trả tại trụ sở thôn, làng, khối phố. Thời gian hoàn thành trong quý III/2022.

*(98) Cử tri xã Bình Hòa phản ánh: Đối với những người bị bệnh mãn tính khi đi khám chữa bệnh sử dụng BHYT tại bệnh viện tuyến tỉnh cần có các quy định phù hợp hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp này. Vì số lần đi khám định kỳ thường xuyên nhưng mỗi lần đi khám tuyến tỉnh phải xin giấy chuyển tuyến mới được hưởng các chế độ hỗ trợ của ngành bảo hiểm theo quy định. Vì vậy kiến nghị các ngành, các cấp xem xét điều chỉnh quy định.*

#### **Trả lời:**

Căn cứ Khoản 5, Điều 15, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, quy định: “Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia BHYT phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyển tuyến theo mẫu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị”.

“Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia BHYT có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu số 5 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.” Nghĩa là trong trường hợp này, người tham gia BHYT đi khám bệnh chỉ cần xuất trình giấy hẹn khám lại (không cần phải xuất trình giấy chuyển tuyến).

Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 40/2015/TT-BYT, ngày 16/11/2016 quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, nêu rõ: “Người bệnh có thể bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng Giấy chuyển tuyến quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch đó. Trường hợp đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó mà người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó.”

Căn cứ các quy định nêu trên, các cơ sở KCB BHYT thực hiện cấp giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh nói chung và người bệnh có tham gia BHYT nói riêng căn cứ vào tình trạng của bệnh tật và khi cơ sở chưa đáp ứng đủ các điều kiện về khám bệnh, chữa bệnh cho từng trường hợp cụ thể.

## **2. Về Y tế**

*(99) Cử tri thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú phản ánh:*

*\* Cơ sở hạ tầng Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn đã xuống cấp, đề nghị UBND huyện và các ngành, các cấp đầu tư sửa, nâng cấp để đảm bảo phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân được tốt hơn.*

**Trả lời:**

Cơ sở hạ tầng của Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn được xây dựng trong giai đoạn từ 2002 đến 2004 và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2007. Trong quá trình sử dụng, đơn vị đã nhiều lần duy tu, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo cảnh quang xanh - sạch - đẹp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ người dân.

Năm 2013, tổ chức Koica của Hàn Quốc đã hỗ trợ kinh phí để sửa chữa khu nhà Hành chính - Khám bệnh.

Năm 2016 - 2017, đơn vị đã sơn lại các khu nhà khoa Nội tổng hợp, khoa Dược - Xét nghiệm, khoa Truyền nhiễm, khoa Phụ sản; xây thêm nhà vệ sinh khoa Hồi sức cấp cứu và thay mới một số thiết bị hệ thống nhà vệ sinh của các khoa.

Năm 2020, Sở Y tế đã đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh của Trung tâm.

Tuy nhiên, vì điều kiện kinh phí khó khăn, việc duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất của đơn vị có phần hạn chế. Một số hạng mục xuống cấp, nhiều vị trí bong tróc, thấm dột chưa được khắc phục triệt để.

Đầu năm 2022, Sở Y tế, Ban Quản lý Dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh đã khảo sát và phê duyệt dự kiến kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây mới một số hạng mục từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gồm:

+ Các hạng mục sửa chữa, nâng cấp: Sửa chữa, nâng cấp khu nhà Hành chính - Khám bệnh; khu nhà khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức; sửa chữa khu nhà khoa Hồi sức cấp cứu thành khoa Mắt - Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng; sửa chữa khu nhà khoa Nội tổng hợp thành khoa Truyền nhiễm (khu điều trị bệnh nhân nhóm B);

+ Các hạng mục dự kiến đầu tư xây dựng mới: Khoa Hồi sức cấp cứu - Điều trị tích cực - Chống độc (30 giường) gồm 02 tầng với diện tích xây dựng khoảng 790m<sup>2</sup> và diện tích sàn xây dựng khoảng 1.429m<sup>2</sup>; khoa Nội (80 giường) gồm 04 tầng với diện tích xây dựng khoảng 650m<sup>2</sup> và diện tích sàn xây dựng khoảng 2.600m<sup>2</sup>; hành lang cầu nối gồm 01 tầng, với diện tích xây dựng khoảng 396m<sup>2</sup>; tường rào, cổng ngõ đoạn tường rào, cổng ngõ mở rộng phía sau bệnh viện có chiều dài khoảng 300m; nhà để xe ô tô cứu thương gồm 01 tầng với diện tích khoảng 100m<sup>2</sup> để làm nhà xe ô tô (04 chiếc); bể nước ngầm, nhà đặt máy bơm và hệ thống cấp nước ngoài nhà: bể nước ngầm cấp nước chữa cháy và nước sinh hoạt với dung tích 30m<sup>3</sup>; nhà đặt máy bơm (01 tầng) và hệ thống ống cấp nước từ bể cho các hạng mục được đầu tư.

*\* Đề nghị Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn theo dõi, kiểm tra các ca trực cấp cứu bệnh nhân, vì gần đây có tình trạng một số Bác sĩ trong ca trực không có mặt*

*để hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân lúc cần cấp cứu (cụ thể, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 18/4/2022 tại phòng Hồi sức cấp cứu không có Bác sĩ trực).*

**Trả lời:**

Hàng tuần, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn có lịch phân công trực gửi đến các khoa, phòng. Phân công trực lâm sàng 24 giờ mỗi ngày gồm: 01 bác sĩ trực tại Phòng cấp cứu Khoa khám bệnh và 01 bác sĩ trực nội phụ trách 08 khoa (hồi sức cấp cứu, khoa nội, khoa nhi, khoa truyền nhiễm, khoa ngoại, khoa sản và khoa liên chuyên khoa và khoa Y học cổ truyền). Do số lượng bác sĩ của Trung tâm Y tế còn hạn chế nên bác sĩ được phân công trực 24/24 có hạn. Do vậy Trung tâm Y tế sẽ công bố công khai số điện thoại bác sĩ trực để được liên hệ kịp thời.

*(100) Cử tri thôn Phú Lạc, xã Bình Thành phản ánh: Trung tâm Y tế huyện có tình trạng một số y, bác sĩ đi làm việc trễ giờ; bố trí lịch làm việc và phân công bác sĩ phụ trách các khoa khám chữa bệnh chưa khoa học và có chuyên môn chưa phù hợp gây phiền hà cho người dân khi đến khám, chữa bệnh.*

**Trả lời:**

Trung tâm thực hiện giờ làm việc theo đúng quy định hiện hành, song do tính chất công việc vào đầu giờ hàng ngày có tổ chức giao ban khoa phòng mất khoảng 15 phút, tiếp theo giao ban toàn Trung tâm chừng 30 phút. Các khoa chỉ có từ 1 đến 2 bác sĩ nên việc có trễ giờ thăm, khám bệnh có xảy ra do tham dự giao ban; Các bác sĩ đang công tác tại Trung tâm được đào tạo đa khoa, thời gian sau học chuyên khoa, nên mỗi bác sĩ có trên hai phạm vi hoạt động chuyên môn là phù hợp (chẳng hạn như bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng, chuyên khoa mắt, chuyên khoa răng hàm mặt có thêm chứng chỉ hành nghề khám bệnh nội khoa; bác sĩ chuyên khoa nội có thêm chứng chỉ hành nghề nhi khoa và ngược lại), việc này phù hợp trong hoàn cảnh thiếu bác sĩ như hiện nay.

**III. VỀ AN NINH TRẬT TỰ**

*(101) Cử tri Khối 1, thị trấn Phú Phong phản ánh: UBND huyện đề nghị Công an tỉnh, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý việc xe ô tô tải chở đất, cát xây dựng công trình không được che, phủ bạt làm rơi vãi trên các tuyến đường thị trấn Phú Phong gây ô nhiễm môi trường. Cử tri xã Bình Hòa kiến nghị: UBND huyện có giải pháp ngăn chặn xe trọng tải nặng, quá tải lưu thông trên tuyến đường ĐH28 đoạn từ khu vực Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong đi Tây Bình gây hư hỏng đường, ảnh hưởng giao thông địa phương.*

**Trả lời:**

Trong thời gian qua, UBND huyện đã đề nghị Công an huyện tăng cường chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường được phân công phụ trách. Đặc biệt đã xây dựng kế hoạch xử lý nghiêm các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa, khoáng sản vi phạm chuyên đề về “chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn”, ... chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện đã tổ chức tuần tra 585 ca với 3.018 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia;

đồng thời phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh 22 ca, 94 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tập trung tuần tra tại các địa bàn trọng điểm như thị trấn Phú Phong, xã Bình Hòa, xã Tây Bình, xã Bình Nghi, xã Tây Xuân. Qua đó, phát hiện và lập biên bản hơn 660 trường hợp vi phạm, tạm giữ 292 lượt phương tiện vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng; trong đó có 53 trường hợp xe ô tô tải vi phạm với các lỗi như: chở hàng để rơi vãi xuống đường 14 trường hợp, chở hàng vượt quá kích thước xe 4 trường hợp, chở hàng hóa quá tải trọng 03 trường hợp.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành làm việc, tuyên truyền cho các đơn vị có phương tiện vận tải hàng hóa, khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện, yêu cầu các đơn vị này cam kết chấp hành nghiêm các quy định của trật tự an toàn giao thông, nhất là khi chở hàng phải có mui bạt che đậy, chở đúng trọng tải để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Tuy nhiên, trong công tác kiểm tra xử lý các trường hợp xe vận chuyển vật liệu khoáng sản vi phạm vẫn còn một số khó khăn như: Các phương tiện vi phạm thường xuyên lẩn tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng công an; Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an huyện chưa được cấp thiết bị cân trọng tải để phát hiện, xử lý các phương tiện chở quá tải trọng; tuyến đường ĐH28 từ khu vực Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong đi xã Tây Bình có nhiều đoạn đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng còn đang thi công nên hệ thống báo hiệu đường bộ chưa được lắp đặt hoàn thiện, nhất là thiếu hệ thống biển báo hiệu về tải trọng để ngăn ngừa các phương tiện có trọng tải vượt quá thiết kế cho phép lưu thông trên tuyến đường này.

**Giải pháp:** Trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị Công an huyện tiếp tục triển khai lực lượng tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông theo phân cấp; duy trì và tăng cường tuần tra xử lý vi phạm trên tuyến đường từ thị trấn Phú Phong đến các xã trong huyện. Đồng thời, kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền: (1) Sớm trang bị cấp cần tải trọng xách tay để nâng cao hiệu quả công tác xử lý phương tiện chở quá tải trọng, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; (2) Hoàn thiện hệ thống báo hiệu về tải trọng của phương tiện giao thông đường bộ trên tuyến ĐH28 để ngăn ngừa các xe có tải trọng vượt quá thiết kế cho phép lưu thông trên tuyến đường này.

(102) **Cử tri thôn Phú An, xã Tây Xuân phản ánh:** Tình trạng xe tải thường xuyên đậu đỗ dọc Quốc lộ 19, đoạn phía Tây ngã ba đường vào Cụm Công nghiệp Phú An làm che khuất tầm nhìn, gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, xử lý. **Cử tri thôn Phú Lạc, xã Bình Thành kiến nghị:** Hiện nay, các loại xe tải, xe khách thường xuyên đậu đỗ qua đêm trước cổng của Bảo tàng Quang Trung gây mất trật tự về an toàn giao thông và mất mỹ quan của khu di tích. Đề nghị Công an huyện Tây Sơn có kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm để đảm bảo an ninh trật tự và

*đảm bảo giao thông cho phương tiện và người dân đi lại, tránh làm hư hỏng đoạn đường này.*

**Trả lời:**

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đề nghị Công an huyện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát trật tự tiến hành xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ trật tự công cộng, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn huyện. Tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định trên các tuyến đường trọng điểm, phức tạp trên địa bàn huyện, nhất là tại khu vực thị trấn Phú Phong. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát trật tự đã phát hiện và lập biên bản 101 trường hợp, trong đó có hơn 38 trường hợp xe ô tô tải, ô tô khách, ô tô con dừng đỗ không đúng quy định. Qua đó, đã tác động mạnh mẽ đến ý thức của người điều khiển các loại xe ô tô khi dừng đỗ xe, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông.

**Giải pháp:** Trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị Công an huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát trật tự tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi dừng xe, đỗ xe không đúng quy định trên địa bàn huyện; nhất là tại các vị trí theo kiến nghị của cử tri thôn Phú An, xã Tây Xuân và trước cổng Bảo tàng Quang Trung theo kiến nghị của cử tri thôn Phú Lạc, xã Bình Thành. Đồng thời sẽ có văn bản kiến nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tăng cường xử lý các trường hợp xe tải thường xuyên đậu đỗ dọc Quốc lộ 19, đoạn phía Tây ngã ba đường vào Cụm công nghiệp Phú An theo đúng thẩm quyền.

*(103) Cử tri xã Bình Thành phản ánh: Trong quá trình vận chuyển rác thải đến điểm tập kết để xử lý, các xe vận chuyển che chắn không đảm bảo, thường xuyên xảy ra tình trạng rơi vãi rác trên đường làm ô nhiễm môi trường. UBND huyện chỉ đạo các xã và đề nghị lực lượng công an giao thông tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải không để xảy ra tình trạng nêu trên.*

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã chấp hành nghiêm quy trình vận chuyển rác về bãi chôn lấp chất thải rắn tại xã Tây Xuân, tuy nhiên qua công tác tuần tra kiểm soát tại địa bàn các xã, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an huyện thường xuyên phát hiện một số xe ô tô tải có kẻ chữ “xe môi trường” lưu thông tại các khu vực dân cư để thu gom rác thải. Qua kiểm tra, nắm bắt thông tin các xe này được xã hợp đồng để thu gom vận chuyển rác thải tại các khu dân cư đến các điểm tập trung để xử lý. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp nhắc nhở và đề nghị tài xế, nhân viên thu gom rác thải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là không đeo bám trên xe, không để rác thải rơi vãi trên đường.

**Giải pháp:** Trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng và đề nghị Công an huyện tăng cường kiểm tra, nếu các phương tiện thu gom rác đã được tuyên truyền nhắc nhở mà vẫn có tình vi phạm thì Công an huyện sẽ chỉ

đạo các lực lượng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời tham mưu văn bản đề yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành làm việc lại với các đơn vị được hợp đồng để thu gom, vận chuyển rác thải ký cam kết không để lại tình trạng nêu trên.

*(104) Cử tri thôn Phú Lạc, xã Bình Thành kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo UBND thị trấn Phú Phong di chuyển điểm họp chợ tự phát tại khu vực Cầu Vôi thuộc Khối 1A đến điểm chợ tập trung. Vì trong thời gian qua, điểm chợ tự phát này gây cản trở giao thông tại khu vực này.*

**Trả lời:**

UBND huyện đã giao UBND thị trấn Phú Phong chỉ đạo Đội Quản lý đô thị phối hợp cùng Ban phụ trách khối 1A mời 32 hộ buôn bán hàng hóa, 01 hộ tập kết phế liệu tại khu vực Cầu Vôi và vật liệu xây dựng ra lề đường để làm việc. Tại buổi làm việc, tất cả bà con có hành vi vi phạm nêu trên thống nhất cao và cam kết như sau: 32 hộ buôn bán hàng hóa, 01 hộ tập kết phế liệu tại khu vực Cầu Vôi tiến hành cam kết việc tháo dỡ lều bạt, di dời kệ, sạp buôn bán ra khỏi khu vực lòng đường Đống Đa, Kiên Thành và tại khu vực Cầu. Đội Quản lý đô thị cũng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của bà con để kịp thời ngăn chặn các hành vi tái lần chiếm, đảm bảo cảnh quan môi trường, an toàn giao thông khu vực này.

*(105) Cử tri thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành phản ánh: Hiện nay, Trạm Kiểm soát giao thông của Đội tuần tra, kiểm soát thuộc Công an tỉnh được đặt tại 3 Hồ Nước, thôn Kiên Ngãi; việc dừng xe để kiểm soát giao thông gây tiếng ồn về khuya, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Đề nghị UBND huyện kiến nghị các ngành chức năng của Công an tỉnh di dời Trạm Kiểm soát giao thông đến địa điểm khác phù hợp hơn.*

**Trả lời:**

Về nội dung kiến nghị này, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Công an huyện tham mưu có văn bản thông báo ý kiến cử tri đến Công an tỉnh để có biện pháp giải quyết đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường của Nhân dân.

*(106) Cử tri thôn M6, xã Bình Tân phản ánh: Hiện nay, có khoảng 2-3 thanh niên bị mất, chạy xe rú ga trên địa bàn thôn M6, gây mất an ninh trật tự. Đề nghị Công an huyện kiểm tra, xử lý.*

**Trả lời:**

Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện nói chung và tại địa bàn một số xã, thị trấn được hạn chế, giảm so với những năm trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp thanh thiếu niên cá biệt, học sinh có ý thức chưa cao cố tình vi phạm, tái phạm các hành vi điều khiển xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông như: Không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, lạng lách, độ chế bộ phận giảm thanh... Nguyên nhân chủ yếu do: Thiếu sự quan tâm, quản lý của các bậc phụ huynh và

gia đình, thường xuyên giao xe mô tô, xe gắn máy cho thanh thiếu niên học sinh chưa đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe khi tham gia giao thông; nhận thức pháp luật của một số thanh thiếu niên học sinh chưa cao, chưa nhận thức được hết hậu quả có thể xảy ra khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã đề nghị Công an huyện tăng cường công tác phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Đơn vị đã tuyên truyền cho 118 trường hợp cá biệt, tổ chức 08 buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 1.360 lượt đoàn viên thanh niên. Qua công tác tuần tra đã phát hiện và xử lý 117 trường hợp thanh thiếu niên, người chưa đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đồng thời xử phạt chủ phương tiện và người giao xe cho các trường hợp vi phạm. Công an xã Bình Tân đã tiến hành giáo dục 02 thanh thiếu niên cá biệt có hành vi độ chế các bộ phận giảm thanh, vận động tự nguyện giao nộp hai bộ phận giảm thanh.

**Giải pháp:** Thời gian tới, UBND huyện đề nghị Công an huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ của huyện và Công an xã Bình Tân tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

#### IV. LĨNH VỰC KHÁC

*(107) Cử tri xã Bình Thuận kiến nghị: Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn thông tin cho người dân biết về kết quả thụ lý và giải quyết các vụ án của các nguyên đơn: Ông Nguyễn Minh, Ông Mai Xuân Lập ở xóm 4, thôn Thuận Truyền; Ông Phan Văn Mười ở thôn Hòa Mỹ. Người dân đã gửi đơn cho Tòa án trong thời gian dài nhưng chưa được xem xét giải quyết.*

##### **Trả lời:**

\* Nội dung vụ án như sau:

Năm 1998, ông Mai Xuân Lập và ông Mai Văn Công có thỏa thuận riêng về trao đổi đất sử dụng: Ông Lập giao cho ông Công sử dụng diện tích đất 2.568m<sup>2</sup> tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 3 tọa lạc thôn Thuận Truyền, xã Bình Thuận. Ông Công giao cho ông Lập sử dụng diện tích đất ruộng 690m<sup>2</sup> ở đội 4, thôn Thuận Truyền, xã Bình Thuận.

Năm 2009, ông Công đi lập nghiệp ở tỉnh Gia Lai, nên giao diện tích nhận đổi cho con trai là Mai Thành Nhân sử dụng.

Diện tích 690m<sup>2</sup> đất ruộng mà ông Công đổi cho ông Lập có nguồn gốc là đất của bà Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1940 (ở xóm 1, thôn Thuận Truyền, xã Bình Thuận). Bà Bảy lấy 690m<sup>2</sup> trong diện tích 825m<sup>2</sup> của thửa đất số 761, tờ bản đồ số 48 đổi cho ông Công sử dụng, ông Công đổi lại diện tích 690m<sup>2</sup> tờ bản đồ số 6, thửa đất số 578 cho bà Bảy.

Ông Lập cho rằng việc đổi đất để sử dụng đến năm 2015, do đó yêu cầu lấy lại đất đã đổi. Còn ông Công cho rằng việc đổi đất này là vĩnh viễn.

*\* Lý do vụ án chưa được giải quyết dứt điểm:*

1. Diện tích đất mà các bên đòi cho nhau để sử dụng được cấp cho hộ nhưng các bên tự ý đổi bằng miệng (không sang tên, không có sự thống nhất của những người trong hộ). Do đó mất nhiều thời gian để xác minh và làm việc lấy lời khai những người trong 03 hộ: Hộ ông Lập có 07 người nhưng đa số ở ngoài tỉnh Bình Định; hộ ông Công có 07 người nhưng có 06 người ở ngoài tỉnh Bình Định, chỉ có 01 người ở địa phương là Mai Thanh Nhân và hộ bà Bảy.

2. Con ông Công có 01 người tên Mai Hữu Phúc hiện cư trú tại Đất Răng (Đak DJrăng) huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai nhưng không biết địa chỉ cụ thể (theo ông Công cung cấp). Do đó Tòa án đã có Quyết định yêu cầu Công an xã Đak DJrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai cung cấp với nội dung:

- Anh Mai Hữu Phúc có cư trú tại xã Đak DJrăng, huyện Mang Yang không? Nếu có thì ông Phúc ở địa chỉ cụ thể nào tại xã Đất Răng? Nhưng Tòa án chưa nhận được thông tin do Công an xã Đak DJrăng nên chưa làm việc được với anh Phúc.

Vụ án trên, Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn sẽ giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PVP, C2;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phan Chí Hùng**